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M
AFANIKIO ya nyan-
ja mbalimbali ka-
tika taifa lolote 
yanachangiwa  na 

maendeleo ya elimu ambayo ni 
chachu ya mabadiliko kuanzia 
kubadili fikra na uwezo wa kiu-
tendaji wa watu ili kuzigeuza ra-
slimali zinazowazunguka kuwa 
mtaji wa kuwaletea maendeleo.

Elimu ni kisima cha kupata 
ujuzi, stadi na maarifa stahiki ili 
kutumiwa katika kujiletea maen-
deleo binafsi na taifa pia. Kuto-
kana na umuhimu wa sekta ya 
elimu katika maendeleo ni lazima 
iwe elimu bora yenye kukidhi 
mahitaji ya sasa na ya miaka mingi 
ijayo. 

Katika kuwandaa wahitimu 
bora wa ngazi mbalimbali za 
elimu kama msingi, vyuo, sekond-
ari hadi  kufikia elimu ya juu na 
ubobezi na uzamivu, wanafunzi 
wanapimwa kwa mazoezi, majar-
ibio na mitihani ya ngazi mbalim-
bali ikiwamo ya kitaifa inayoan-
daliwa kiumahiri.

  Mwanafunzi anayefaulu kwa 
viwango vilivyowekwa anasonga 
mbele katika ngazi nyingine, 
ndiyo maana uchambuzi huu 
unalenga kushauri kwenye 
upimaji wanafunzi katika mtihani 
wa upimaji wa kitaifa kidato cha 
pili, ambapo mwanafunzi anaye-
faulu mtihani huu anaingia kidato 
cha tatu na yule anayeshindwa 
kufaulu anapaswa kurudia.

Mtihani wa taifa wa kidato cha 
pili ni muhimu katika kupata 
wahitimu bora wa kidato cha nne. 
Miaka ya nyuma ili mwanafunzi 
aweze kuingia kidato cha tatu ali-
paswa kupata ufaulu wa wastani 
wa alama 30 katika mtihani wa 
taifa wa kidato cha pili alioufanya 
mwaka huo.

Wastani wa alama 30 ni kwa 

cha nne (CSEE), kwani baadhi 
ya wahitimu wa kidato cha nne 
wanakuwa wana msingi mbovu 
katika kufaulu kwao kidato cha 
pili.

Mfumo wa zamani wa kutumia 
wastani wa alama 30, ulikuwa 
unasaidia kupata wahitimu wenye 
msingi bora kitaaluma, hali inay-
omletea sifa ya kuendelea kuwa 
na msingi bora wa kukabiliana 
na masomo ya kidato cha tatu na 
nne na hatimaye kufanya vizuri 
katika mtihani wa taifa wa kidato 
cha nne.

Msingi imara unasaidia hata 
jengo kuwa madhubuti, halikad-
halika, mwanafunzi aliyepitia 
mchujo mkali wa kidato cha 
pili, hawi na kazi ngumu sana 
katika kukabiliana na mtihani 
wa kidato cha nne. Kwa makala 
hii, naishauri Wizara ya Elimu, 
Sayansi na Teknolojia kubadili 
mfumo wa ufaulu, ili uwe wa 
awali wa kutumia wastani. Ni 
vyema urudi badala ya kutumia 
ufaulu wa madaraja.

Na kama kutakuwa na ulazima 
wa kuendelea kutumia madaraja 
basi ubadilike usiwe wa daraja la 
nne la pointi 33, angalau ufaulu 
wa mwisho uwe wa daraja la nne 
la pointi 29, ambapo ni wastani 
wa alama “C” katika masomo 
matatu mwanafunzi aliyoyafanyia 
mtihani.

Hii itaongeza hamasa ya 
wanafunzi kusoma kwa bidii ili 
kupata ufaulu huo na hatimaye 
kupata matokeo bora baada ya 
miaka miwili watakapofanya 
mtihani wa taifa wa kidato cha 
nne.

Reubeni Lumbagala ni 
Mwalimu wa Sekondari ya 
Mlali wilayani Kongwa Mkoa 
wa Dodoma.

Maoni: 0620-800462.

Kumekucha Afrika Mashariki
ndani ya bodaboda za umeme

Vijana waambiwa hizi ndizo 
fursa mitandaoni, lakini...
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eliMu
Na REUBENI 
LUMBaGaLa, DODOMa

fanyia mtihani. Kwa mantiki hiyo, 
ili mwanafunzi aweze kuingia 
kidato cha tatu alipaswa kupata 
ufaulu wa wastani wa alama 30.

Mfumo wa ufaulu wa wastani 
ulidumu kwa miaka mingi, lakini 
baadaye Wizara ya Elimu ilibadili 
mfumo wa ufaulu wa wanafunzi 
wa kidato cha pili uliobadilika 
kutoka ufaulu wa wastani  na 
kuwa wa madaraja.

Kwa mfumo mpya wa ufaulu 
wa daraja, mwanafunzi anaye-
hesabika amefaulu kuingia kidato 
cha tatu ni yule mwenye kuanzia 
daraja la kwanza hadi la nne, iki-

maanisha  mwenye pointi 7 hadi 
33.

Kwa lugha rahisi, mwanafunzi 
akipata “C” moja au “D” mbili 
anakuwa amefaulu kuingia kidato 
cha tatu kwani anakuwa amepata 
daraja la nne lenye pointi 33 lin-
alomwezesha kusonga mbele na 
masomo hayo.

Kimsingi, mfumo wa ufaulu 
wa kutumia daraja unasababi-
sha wanafunzi wenye ufaulu 
duni kuingia kidato cha tatu. 
Hali hii inaleta ugumu katika 
kupata ufaulu na matokeo bora 
katika  mtihani wa taifa wa kidato 

masomo ambayo mwanafunzi 
ameyafanyia mtihani wa taifa 
kidato cha pili ambao kwa shule 
nyingi za sekondari wanafunzi 
wanafanya mitihani kwa masomo 
tisa yaani Fizikia, Kemia, Baiolo-
jia, Hisabati, Historia, Kiswahili, 
Jiografia, Kiingereza na Uraia 
(Civics), ingawa zipo baadhi ya 
shule zenye masomo zaidi kama 
vile ya biashara, kilimo, kompyuta 
na elimu za dini.

Hivyo basi, mtahiniwa wa 
mtihani wa taifa wa kidato cha 
pili alipaswa kupata wastani wa 
alama 30 kwa masomo aliyoya-
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Wanafunzi wakiwa kwenye chumba cha mitihani. PICHA: MTANDAO

•Uwe kiwastani badala ya daraja
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Moto Ulivyoteketeza
nyUMba 19 za RUfiji
NYUMBA 19 za wananchi katika 
Kitongoji cha Shauri Moyo Kijiji 
cha Nyamwage, Wilaya ya Rufiji 
zimeteketea kwa moto usiku wa 
kuamkia jana...
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kilio cha Wakazi 
MagoMeni kota SaSa 
chaanza kUSikika
WAKAZI wa Magomeni Kota 
mkoani Dar es Salaam, wanatarajia 
kukutana na viongozi wa serikali 
leo, baada ya juzi kuitisha mkutano 
uliowakutanisha wakazi hao na 
kufikisha kilio chao kwa Rais Samia 
Suluhu Hassan, kupitia vyombo 
vya habari kuhusu hatima yao na 
makazi mapya...

UkURaSa Wa 7

baWacha nayo 
yaMjia jUU SiRRo
BARAZA la Wanawake la Chama 
cha Demokrasia na Maendeleo   
(BAWACHA)  limekosoa kauli iliyo-
tolewa na Mkuu wa Jeshi la Polisi 
(IGP) Simon Sirro, kwa familia ya 
mtuhumiwa wa mauaji ya askari wa 
tatu wa jeshi hilo yaliyotokea wiki 
iliyopita na kutaka jeshi hilo kujiele-
keza katika uchunguzi wa ...
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Wavamia nyumba 
kuchimba dhahabu
Na Mohab Dominick, GEITA

ENEO la nyumba ya mkazi 
wa Kijiji cha Nyambogo Kata 
ya Nyakafuru Halmashauri ya 
Wilaya ya Mbogwe mkoani 
Geita limevamia na watu zaidi 
ya 6,000 kwa ajili ya kusaka 
madini ya dhahabu.

 Makundi mbalimbali ya 
watu kutoka maeneo kadhaa 
yamefika kijijini hapo kwe-
nye nyumba hiyo, baada ya 
mwanakijiji mmoja aliyekuwa  
akichimba choo kupata dha-
habu.

Imeelezwa kuwa mwanaki-
jiji huyo wakati akichimba 
choo nyumbani kwake kabla 
hakijawa na kina kirefu, aliu-
fikia mwamba unaosadikiwa 
kuwa na dhahabu  ndipo aliu-
pasua na kuondoka na  vipande 
vya mawe kwenye viroba na 
kuvipeleka katika mwalo wa 
kuchenjua dhahabu  na kupata 
dhahabu nyingi. 

Baada ya kupata dhahabu ali-
lizungushia eneo lake na kuen-

deleza na uzalishaji wa madini 
hayo ndipo wanakijiji wenzake 
wakagundua kuwa mwenzao 
amepata dhahabu, hivyo umati 
ukaanza kufurika na kuanzisha 
uchimbaji na wanapata dha-
habu na kuendeleza shughuli 
hizo bila kujali ni kuwa ni eneo 
la makazi.

Diwani wa kata hiyo, Paul 
Ngusa, alithibitisha kutokea 
kwa tukio hilo na kuwaambia 
waandishi wa habari waliofika 
eneo la tukio kuwa baada ya 
madini hayo kupatikana  kati-
kati ya makazi ya mwanakijiji 
huyo katika choo  kilichokuwa 
kikichimbwa, uongozi wa 
serikali  uliwafuata  wamiliki 
wa maeneo yote ya jirani na 
mkazi huyo kuwaeleza fursa 
ya uwapo wa dhahabu kwenye 
makazi yao.

“Baada ya fursa hii ya kupa-
tikana kwa dhahabu kwenye 
maeneo ya wakazi wa Kijiji cha 
Nyambogo kutokana na mmoja 
wao kuigundua wakati ak-
ichimba choo, tumekaa nao 

na tumekubaliana   kwamba 
wataondoka kwa hiari yao ili 
kupisha shughuli za uchimbaji 
wa madini hayo,” alisema di-
wani huyo na kuongeza:

 “Lakini wenye mae-
neo watapewa kipaumbele  
kusimamia maeneo yao wakati 
uzalishaji wa dhahabu ukien-
delea.”

Alisema kuwa kama di-
wani hataridhika wananchi 
hao kukubali kuachia mae-
neo yao kwa ajili ya uchimbaji 
huo kwa maneno pekee, bali  
atahakikisha wa-
naandikishana ili  
kukwepa lawama hapo baadaye 
na baadaye muhtasari huo  
watamkabidhi Mkuu wa Wilaya 
ya Mbogwe, Charles Mabeho.

“Niseme tu kuwa mimi binaf-
si nimefurahi sana kupatikana 
neema ya uwapo wa madini 
kwa wananchi wangu wa Kijiji 
cha Nyambogo,” alisema.

 “Fursa hii itasaidia kuende-
lea kutatua changamoto za kata 
nzima ya Nyakafuru ikiwamo 

ujenzi wa vyumba vya madara-
sa, madawati pamoja na ujenzi 
wa miundombinu ya barabara,” 
alisema Ngusa.

KAULI YA DC
 
Awali DC  Mabeho akizun-

gumza na waandishi wa habari 
juu ya maendeleo ya wilaya 
hiyo, alisema wiki iliyopita 
mkazi  mmoja wa   Kijiji cha 
Nyambogo Kata ya Nyakafuru 
ambaye hakumtaja jina,  ali-
pata dhahabu wakati akichim-
ba shimo kwa maandalizi ya  
ujenzi wa choo katika makazi 
yake. 

“Kwenye wilaya yangu kuna 
fursa nyingi za maendeleo, juzi 
tu nina taarifa za mwananchi 
mmoja wa Kijiji cha Nyambobo 
kuwa amepata dhahabu wakati 
akichimba choo,” alisema na 
kuendelea:

 “Kwa sasa mimi na kamati 
yangu ya ulinzi na usalama 
tunajipanga kutembelea eneo 
hilo ili tuwe na majibu kamili.” 

Naibu Waziri Ofisi ya 
Rais Menejimenti ya 
Utumishi wa Umma na 
Utawala Bora, Deogra-
tius Ndejembi, akizun-
gumza kwenye uzin-
duzi wa kikundi cha 
pili kupata mafunzo 
ya watendaji wakuu. 
Mafunzo hayo yame-
andaliwa na jukwaa la 
watendaji wakuu wa 
Tanzania CEO Round-
table (CEOrt) na Chuo 
Kikuu cha Strathmore 
(SBS), kwa lengo la 
kujenga uzoefu wa 
kuongoza mashirika, 
kuandaa viongozi 
bora wa siku zijazo, 
na kujadili changa-
moto mbalimbali zina-
zolikabili taifa. PICHA: 
MPIGAPICHA WETU

 

Moto ulivyoteketeza
nyumba 19 za Rufiji
Na Julieth Mkireri, RUFIJI

NYUMBA 19 za wananchi katika Ki-
tongoji cha Shauri Moyo Kijiji cha Ny-
amwage Wilaya ya Rufiji zimeteketea 
kwa moto usiku wa kuamkia jana.

Kwa mujibu wa mashuhuda wa 
tukio hilo, ni baada ya mkazi mmoja 
kushindwa kuudhibiti moto aliouwa-
sha kwenye eneo lake wakati aki-
fanya usafi.

Kutokea kwa tukio hilo, ilimlazimu 
Mkuu wa Mkoa wa Pwani, Abubakar 
Kunenge na wajumbe wa Kamati ya 
Ulinzi na Usalama ya Wilaya ya Rufiji 
kufika kwenye tukio hilo na kuona 
athari iliyotokea, kutoa pole kwa wa-
nanchi waliofikwa na mkasa huo.

Akiwa katika eneo la tukio, Kunenge 
aliwapongeza wakazi wa maeneo 
ya karibu na kitongoji hicho kwa 
kuwapatia hifadhi wananchi ambao 
nyumba zao ziliteketea kwa moto.

Kunenge alielekeza uongozi wa 
wilaya hiyo kufanya haraka kujua 
tathmini ya athari iliyopatikana ili ku-
weza kuwasaidia waliopata ajali hiyo.

Alisema tukio hilo siyo la kigaidi 
kwasababu aliyehusika amekamatwa 
na uchunguzi zaidi unaendelea.

Kunenge alisema uchunguzi wa 
awali umebaini moto huo ulianzia 
katika shamba la mhusika na nyumba 
yake pia ni kati ya zilizoteketea.

“Tukio la moto siyo la ugaidi, 
tathmini ya awali imebaini mhusika 
ni nani na alikuwa anachoma nyasi 
katika shamba lake kwa madai kuwa 
hakuwa anataka wafugaji waingize 
mifugo yao kwenye shamba lake,”  
alisema Kunenge.

Kunenge alisema uchunguzi wa 
tukio hilo unaendelea na mhusika 
anahojiwa.

Alisema elimu ya kuchoma moto 
mashamba kwa lengo la kuyasafi-
sha inatakiwa kutolewa ili kuepusha 
matukio kama hayo.

Hata hivyo, alibainisha kuwa nyum-
ba zilizoteketea nyingi zimeezekwa 
kwa nyasi na zimezungukwa na nyasi 
hali iliyosababisha moto kusambaa 
kwa urahisi.

Mkuu wa Wilaya ya Rufiji, Meja 
Edward Gowele, alitoa rai kwa wakazi 
wa wilaya hiyo kuwa makini wakati 
wanachoma moto kwa kipindi hiki cha 
upepo mkali.

Wazee, wasio na uwezo kusamehewa kodi ya majengo
 Na Richard Makore, MWANZA

SHIRIKA la Umeme Nchini (TA-
NESCO), Kanda ya Ziwa limesema 
wazee, wasiokuwa na uwezo na 
watu wanaoishi vijijini wanata-
rajia kupata msamaha wa kulipa 
kodi ya majengo kupitia ununuzi 
wa umeme.

Utaratibu wa  kutoa msamaha 
kwa wazee hao utafanyika kwa  
kuwasajili, ili waweze kutambu-
lika. 

Kuanzia Julai mwaka huu TA-
NESCO waliingia makubaliano na 
Mamlaka ya Mapato Nchini (TRA), 
kuwasaidia kukusanya kodi ya ma-
jengo kupitia mfumo wa ununuzi 
wa umeme kwa kukatwa Sh. 1,000 
kila mwezi mteja anaponunua 
umeme.

Kadhalika, TANESCO Kanda 
ya Ziwa imesema nyumba zenye 
mita zaidi ya moja zitaondolewa 
na kusajiliwa mita moja, ambayo 
itatumika kulipia kodi hiyo.

Akizungumza na Nipashe ofisini 
kwake jana, jijini hapa, Meneja wa 
TANESCO, Kanda ya Ziwa, Henry-
fried Byabato, alisema kwa sasa 
mambo yote yataendelea kama 
yalivyopangwa.

Hata hivyo, alisema baadaye 
watachambua maombi ya wa-
nanchi ambao wanaishi nyumba 
moja yenye zaidi ya mita moja, 
ili kusajili namba moja kwa kila 
jengo, ambayo itakuwa inatumiwa 
kulipa kodi kila mtu anaponunua 
umeme.

Aidha, alisema yatafanyika ma-
zungumzo, ili wazee wasiokuwa 

na uwezo na wananchi wanaoi-
shi vijijini watasamehewa kodi  
hiyo ingawa kwa sasa wote wana-
lipa.

Akizungumzia upatikanaji wa 
umeme katika Kanda ya Ziwa, Bya-
bato alisema kwa mwaka wa fedha 
2020/21 walitumia Sh. bilioni 11, 
kwa ajili ya kuboresha miundom-
binu ya umeme.

“Kwa mwaka huu wa fedha 
2021/22, serikali imetenga bajeti 
tena ya Sh. bilioni 10, kwa ajili 
ya kuboresha miundombinu ya 
umeme Kanda ya Ziwa,” alisema 
Byabato.

Aliongeza kuwa kwa sasa 
wameboresha vituo vya kupooza 
umeme vilivyopo Bunda, Muso-
ma, Mwanza na Geita na kwamba 
kuna ziada ya megawati 202.

Alisema kwa sasa wana uw-
ezo wa kuzalisha megawati 340, 
kwa ajili ya Kanda ya Ziwa, lakini 
matumizi yote kwa sasa ni mega-
wati 138.

Vile vile, alisema kuna mpango 
maalum wa kuunganisha katika 
umeme wa gridi ya taifa na kuon-
doa Mikoa ya Kagera kutegemea 
umeme kutoka nchini Uganda 
na Kigoma na kuondokana na 
umeme wa mafuta.

Aliongeza kuwa baadhi ya 
wilaya mkoani Kagera mpaka sasa 
unatumia umeme kutoka nchini 
Uganda na kwamba kwa mipango 
waliyonayo itakapokamilika uta-
pata nishati hiyo kutoka gridi ya 
taifa.

Aliwataka wawekezaji mbalim-
bali kuwekeza katika kanda hiyo 

kwa kuwa kuna umeme wa kuto-
sha na kwamba kwa sasa hakuna 
kukatika umeme wala upungufu 
na kwamba ukikatika, labda kuwe 
na matengenezo maeneo mbalim-
bali.

Alisema katika kufanya mabore-
sho ya miundombinu ya umeme 
wamelenga kuweka nguzo za zege, 
ambazo zina uwezo wa kudumu 
kwa zaidi ya miaka 70.

“Hii itapunguza tatizo la nguzo 
za miti ambazo zinadumu kwa kati 
ya miaka 15 hadi 25 na baada ya 
hapo tunalazimika kuzibadilisha,” 
alisema Byabato.

Byabato alisema kwa sasa wa-
nanchi ambao hawajafikiwa na 
miundombinu ya umeme, kuna 
utaratibu wa kuwasogezea hudu-
ma hiyo.
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Na Kulwa Mzee

SERIKALI imeiomba Mahakama Kuu 
kutupilia mbali shauri la kikatiba lililo-
funguliwa na Mwenyekiti wa Chama cha 
Demokrasia na Maendeleo (CHADEMA), 
Freeman Mbowe, kwa madai kuna kasoro 
nyingi za kisheria.

Maombi hayo yaliwasilishwa jana 
mbele ya Jaji John Mgeta, kupitia map-
ingamizi manne ya awali.

Serikali inapinga maombi hayo kuen-
delea kuwapo mahakamani.

Akimwakilisha Mkurugenzi wa Mash-
taka nchini (DPP), Inspekta Jenerali wa 
Polisi (IGP) na Mwanasheria Mkuu wa 
Serikali (AG), Wakili wa Serikali Mkuu, 
Hangi Chang’a, alidai mahakama ilikubali 
kumpa muda wakili wa mleta maombi, 
Peter Kibatala, kuwasilisha kiapo cha 
nyongeza hadi kufikia Agosti 15, lakini ha-
wajapokea kiapo hicho.

Chang’a alidai upande wa serikali 
waliamua kufanyia kazi kiapo cha awali 
ili kujibu maombi yaliyowasilishwa dhidi 
yao.

Alidai pamoja na kuandaa majibu 
wamewasilisha mapingamizi manne ma-
hakamani wakiomba maombi yatupwe 
kwa kuwa yana upungufu.

“Tunapinga jinsi maombi yalivyoletwa, 
mapungufu ya kisheria ni mengi, kuna 
sheria zimekiukwa, tunaomba mahakama 
iyatupe, hayana msingi,” alidai Chang’a.

Upande wa serikali unadai maombi 
yana kasoro kwa kukiuka kifungu cha 4 
(5) na 8 (2) cha Sheria ya Haki za Msingi 
na Utekelezaji wa Majukumu, mwombaji 
ana njia mbadala ya kurekebisha.

Jaji Mgeta alisema alipofungua faili alio-
na kuna mapingamizi manne na kisheria 
panapokuwapo mapingamizi jaji mmoja 
anapaswa kusikiliza na kutoa uamuzi na 
ndio maana aliingia akiwa peke yake.

Wakili Chang’a aliomba mapingamizi 
yasikilizwe kwa njia ya maandishi maom-
bi ambayo hayakupingwa na upande wa 
waleta maombi.

Jaji Mgeta aliamuru upande wa serikali 
kuwasilisha hoja za maandishi Septemba 
6, Mbowe kupitia Wakili Kibatala wajibu 
Septemba 9 na serikali kama ina majibu 
ya nyongeza wawasilishe Septemba 13.

Mahakama hiyo imepanga kutoa ua-
muzi wa mapingamizi hayo Septemba 
23, mwaka huu, Jaji Mgeta alimfahamisha 
Mbowe kwamba uamuzi utasikilizwa na 
Wakili wake, Kibatala bila yeye kuwapo 
isipokuwa atapelekewa taarifa.

Mbowe kupitia Wakili Kibatala anap-
inga ukiukwaji wa haki zake za kikatiba.

Shauri hilo linasikilizwa mbele ya jopo 
la majaji watatu, Jaji John Mgeta, Steven 
Magoiga na Leila Mgonya.

Mwenyekiti huyo anaiomba mahakama 
itamke kwamba kuna ukiukwaji wa haki 
zake za kikatiba katika kesi ya ugaidi in-
ayomkabili.

Alifungua maombi dhidi ya Mkuru-
genzi wa Mashtaka nchini (DPP), Inspekta 
Jenerali wa Polisi (IGP) na Mwanasheria 
Mkuu wa Serikali akidai wamevunja haki 
zake kikatiba kwa kushindwa kumpa na-
fasi ya kusikilizwa kikamilifu.

Katika maombi yake analalamikia ku-
vunjwa kwa Sheria ya Mwenendo wa 
Makosa ya Jinai na Sheria ya Uhujumu 
Uchumi ambayo ameshtakiwa nayo kwa 
makosa ya ugaidi.

Wakili Kibatala anadai kwa mujibu wa 
sheria hizo mtuhumiwa anataka asishikil-
iwe zaidi ya saa 48 kituo cha polisi na aki-
fikishwa mahakamani hakimu anatakiwa 
kuhakikisha kaelewa mashtaka yanayom-
kabili.

Alidai Mbowe ameshikiliwa kituo cha 
Oysterbay tangu Julai 21, mwaka huu hadi 
Julai 26 alipofikishwa katika Mahakama 
ya Hakimu Mkazi Kisutu na kushtakiwa 
kwa ugaidi.

Katika maombi hayo anadai sheria 
zimevunjwa, mteja wake alikaa kituoni  
zaidi ya saa 48, alilazwa sakafuni bila ku-
jali usalama wa afya yake, kuvunja haki 
zake za kikatiba, kumtesa na kumdhalili-
sha.

Polisi wanadaiwa kuvunja haki hizo 
kwa kushindwa kumpa nafasi ya kumsiki-
liza kikamilifu, kushindwa kutoa taarifa 
kwa mawakili wake ama ndugu yake wa 
karibu.

Pia anadai Mbowe alipelekwa ma-
hakamani mbele ya Hakimu Mkazi Mkuu, 
Thomas Simba, bila kuambiwa anak-
wenda wapi na alipopanda kizimbani 
mahakama ilikiuka haki za kikatiba kwa 
kushindwa kumuuliza kama kaelewa 
mashtaka yanayomkabili.

“Alitakiwa afahamishwe mashtaka yake 
kiufasaha, mashtaka mazito, mahakama 
haijamuuliza kaelewa ama la zaidi ya 
kumwambia haina mamlaka ya kusikiliza 
shauri hilo,” alidai Kibatala katika maom-
bi yake.

Pia anadai Mbowe hakupewa hati 
ya mashtaka hadi Julai 27, mwaka huu 
mawakili wake walipokwenda nayo  
gerezani.

 

RC Makalla atwishwa 
mzigo migogoro ardhi
Na Maulid Mmbaga

WAKAZI wa Jimbo la Kawe jana 
wamemtwisha kero za migogoro 
ya ardhi Mkuu wa Mkoa wa Dar es 
Salaam, Amos Makalla, baada ya 
kukithiri na kukosa utatuzi.

Akiwa katika ziara ya kikazi ya 
kuzungukia majimbo yote ndani ya 
mkoa huo, Makalla ameambatana na 
wataalamu wengine ikiwa ni kutimi-
za moja ya ahadi yake kwa wakazi 
hao.

Kero hiyo pia imeonekana kwa 
baadhi ya wakazi wa Kata ya Ma-
bwepande, baada ya mkazi wa eneo 
hilo Agnes Andelule, kuwasilisha 
malalamiko ya kudhulumiwa  
viwanja, mashamba na wengine 
kuvunjiwa nyumba zao kinyume na 
sheria huku wakizungushwa kupata 
malipo.  

Akijibu kero ya wananchi wa eneo 
hilo kuvunjiwa nyumba, Makalla 
alisema Septemba 6, mwaka huu 
atatembelea eneo husika akiambat-
ana na Waziri wa Ardhi, Nyumba na 
Makazi ili kuitatua huku akiwataka 
walalamikaji kuja na vielelezo vya 
uthibitisho wa umiliki wa maeneo 
husika.

“Nataka nikiri migogoro ya ar-
dhi iko mingi na hatuko tayari 
kuona wananchi wanakosa mtu wa 
kuwasikiliza. Katika eneo la Ma-
bwepande tumeshapanga na Waziri 
Lukuvi na Kamishna wa Ardhi tuone 

mlipobomolewa nataka kujionea 
muandae na stakabadhi za kuuziwa.

“Wakati mwingine tunao viongozi 
huko ni madalali wanatoa karatasi 
za serikali ya mtaa, watu wanauziwa 
maeneo wanahisi wako salama, 
wakibomolewa hawapo nataka  
suala hili lifike mwisho,” alisema 
Makalla.

Pia wananchi hao wa Mabwepande 
walilalamikia shida ya umeme na 
maji ambayo yamekuwa yakisuasua 
kwa kipindi kirefu na kusababisha 
adha kwa wakazi wa eneo hilo.

Meneja wa TANESCO Wilaya ya 
Tegeta, Mhandisi Josephat Joseph, 
alisema sehemu zote ambazo hazina 
umeme katika eneo hilo zimewekwa 
katika bajeti na ifikapo Juni 2022 
maeneo yote yatakuwa yameshapata 
huduma hiyo.

Kwa upande wake, Meneja wa 
DAWASA Mabwepande, Haruna Tara-
tibu, alisema changamoto ya maji ka-
tika eneo hilo itajibiwa na mradi wa 
maji wa 2B2F ambao umegharimu 
zaidi ya Sh. bilioni 65.

“Ujenzi wa tangi tayari umeka-
milika na sasa tuko katika hatua ya 
kuweka mabomba yatakayotumika 
kusambaza maji katika maeneo ya 
jimbo hilo, na tunategemea hadi 
mwishoni mwa mwaka huu baadhi 
ya maeneo yatakuwa tayari yame-
shapata maji, hivyo wananchi wa 
Mabwepande waondoe wasiwasi,” 
alisema Taratibu.

Jamhuri yaja na hoja 3 
kupinga kesi ya Mbowe

Mshindi wa kampeni ya ‘Kapu la Wana’ mkulima wa kijiji cha Kabutoto mkoani Kag-
era, Privatus Mujuni, akishukuru baada ya kuibuka mshindi na kukabidhiwa Power 
Tiller na Mkuu wa Wilaya ya Muleba, Toba Nguvila (aliyevaa koti), kushoto ni Mkuu 
wa Kitengo cha Bia Kampuni ya Serengeti (SBL), Nandy Mwiyombella na Meneja wa 
Serengeti Kanda ya Ziwa, Patrick Kisaka (kulia). PICHA: MPIGAPICHA WETU



 

DPP awatangazia kiama 
wanaotoroshea mali nje
 Na Godfrey Mushi, ARUSHA

MKURUGENZI wa Mashtaka (DPP), 
Sylvester Mwakitalu, ametangaza 
‘kiama’ dhidi ya wahalifu wa makosa ya 
wanyamapori, akieleza kuwa wale wote 
wanaofanya uhalifu wa kukusanya mali 
na kuwekeza nje ya nchi, wajiandae 
kwa kuwa zitatafutwa popote zilipo na 
kutaifishwa.

Akizungumza jana jijini Arusha, 
wakati wa mkutano mkuu wa mwaka 
wa tisa wa Chama cha Waendesha 
Mashtaka wa Afrika ya Mashariki 
(EAAP), Mwakitalu alisema uamuzi huo 
unatokana na makosa hayo kuathiri 
uchumi.

DPP Mwakitalu, kwa sasa ndiye Rais 
wa Chama cha Waendesha Mashtaka 
wa Afrika ya Mashariki.

Alisema, “Ukifanya uhalifu 
ukakusanya mali Kenya, ukaja 
kuziwekeza Dar es Salaam, zitatafutwa 
popote zilipo na zitarejeshwa Kenya. 
Kwa sababu makosa haya yanakwenda 
kuathiri uchumi wetu. Ni makosa ya 
kiuchumi. Tutajadili mambo mengi 
lakini pia tutaweka mikakati ya kudhibiti 
uhalifu dhidi ya wanyamapori.”

Aidha, DPP Mwakitalu alisema kwa 
hali ya maendeleo ya teknolojia ya sasa, 

uhalifu unavuka mipaka, kwa kuwa hivi 
sasa mtu anaweza akafanya matukio ya 
uhalifu Dar es Salaam, lakini madhara 
yake yakaonekana Nairobi, Kenya na 
Kampala, Uganda.

 
Alisema umoja wao wa EAPP 

unalenga kuimarisha ushirikiano 
kwenye kubaini na kudhibiti uhalifu.

Naibu Katibu Mkuu, Uzalishaji na 
Sekta za Jamii wa Jumuiya ya Afrika ya 
Mashariki (EAC), Christophe Bazivamo, 
alisema mfano halisi wa uhalifu huo 
ni ujangili dhidi ya tembo 40,000 
walioripotiwa kuwindwa kati ya mwaka 
2010 hadi 2013.

Mkurugenzi wa Mashtaka nchini 
Kenya na Katibu Mkuu EAAP, Noordin 
Haji, alisema lengo la mkutano huo ni 
kuimarisha ushirikiano baina ya nchi 
za Afrika ya Mashariki na pia kuzileta 
pamoja nchi za jirani.

Kuwapo kwa EAAP, ndiko kunaelezwa 
kuliwezesha urejeshwaji wa dhahabu 
kilogramu 35.34 iliyotoroshwa hapa 
nchini ikiwa na thamani ya dola milioni 
moja.

Licha ya dhahabu, Kenya pia ilirejesha 
nchini Tanzania kiasi Sh. milioni 170, 
Dola za Marekani 76,000 na fedha ya 
Kenya Sh. 171,600.

Kilio cha wakazi Magomeni chaanza kusikika
 Na Christina Mwakangale

W
AKAZI wa Magomeni Kota 
mkoani Dar es Salaam, 
wanatarajia kukutana 
na viongozi wa serikali 

leo, baada ya juzi kuitisha mkutano 
uliowakutanisha wakazi hao na kufikisha 
kilio chao kwa Rais Samia Suluhu Hassan, 
kupitia vyombo vya habari kuhusu 
hatima yao na makazi mapya.

Juzi Nipashe iliripoti taarifa kuhusu 
wakazi hao, wakimwomba rais kutoa 
neno kuhusu makazi hayo, wakidai 
ujenzi umekamilika na siku ya wao 
kuhamia zikisogezwa mbele kila uchao.

Walisema hadi sasa baadhi ya wakazi 
hao wanaishi kwa ndugu, jamaa na 
wengine wakipanga na kwamba taarifa 
kuhusu kinachoendelea eneo hilo 
haziwafikii.

Mwenyekiti wa wakazi wa Magomeni 
George Abel, akizungumza na Nipashe 
jana, mkoani hapa alisema, leo 
wanaonana na viongozi wa serikali ili 
kuzungumzia suala hilo.

“Taarifa imeleta matokeo chanya, 
tumepewa ahadi ya kuonana na viongozi 
waandamizi wa serikali kesho (leo),” 
alisema Abel. 

Aidha kwenye mkutano wao juzi, 
Abel alisema taarifa za hivi karibuni 
zilizoripotiwa kwenye baadhi ya vyombo 

vya habari ni kati ya sababu mojawapo 
ya kuitisha mkutano huo.

Abel, alidai taarifa hizo zilieleza 
kwamba wakazi ambao watahamia 
kwenye kota hizo ni 300 pekee badala 
ya 644 ambao ndio walisajiliwa kabla ya 
ujenzi kuanza na kuhakikiwa Februari, 
mwaka huu.

“Hivi karibuni tulishangaa kusikia 
taarifa za aliyekabidhiwa ujenzi kusema 
wanaotakiwa kuhamia ni 300 tu, wakati 
sisi tupo 644, tulihakikiwa Februari 
15 mwaka huu, na barua kama kamati 
kwenda kwa rais na waziri mkuu alikuja.

“Tunaomba Rais asikie kilio chetu, 
tuliambiwa tutahamia Agosti lakini bado, 
wanasema hadi Oktoba mwaka huu ila 
kwa yanayoendelea tumeona tuyaseme,” 
alisema Abel.

Mmoja wa wakazi wa eneo hilo kwa 
takribani miaka 25, Salama Goronga, 
alisema kama mmoja wa zilizokuwa 
Kota za Magomeni, wanamwomba rais 
atoe neno kuhusu makazi hayo mapya 
ambayo bado wanasubiri siku ipangwe 
ya kuhamia.

“Hayati Magufuli alisema tuliokuwa 
wakazi tutakaa miaka mitano bila kulipa 
kodi, baadaye kuzinunua kwa bei nafuu, 
kwa sisi wakazi ambao tuliishi hapa na 
tukapisha ujenzi, leo hii waruhusiwe 300 
pekee na sisi tuko zaidi ya 600 sio haki,” 
alisema Salama.
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habari kitaifa

 Na Rose Jacob, MWANZA

WAKUU wa Jeshi la Polisi kutoka nchi 
11 Afrika wamekutana jijini Mwanza 
kujadili namna ya kupambana na 
masuala ya ugaidi na uhalifu unaovuka 
mipaka.

Nchi hizo ni wanachama wa Jumuiya 
ya Kikanda ya Shirikisho la Wakuu wa 
Polisi la Nchi za Afrika Mashariki na Kati 
(EAPCO).

Mafunzo hayo ya siku tano yatajadili 
namna ya kujikita kwenye maeneo ya 
upelelezi, uendeshaji wa mashtaka, 
kutafuta taarifa dhidi ya ugaidi na 
makosa mengine yanayovuka mipaka.

Akisoma hotuba kwa niaba ya 
Mwenyekiti wa EAPCCO, ambaye pia 
ni Mkuu wa Jeshi la Polisi Nchini, IGP 
Simon Sirro, Kamanda wa Polisi Mkoa 
wa Mwanza, Ramadhan Ng’anzi, alisema 
mafunzo hayo yanalenga kuwajengea 
uwezo wanachama wake katika 
kukabiliana na vitendo vya ugaidi.

“Katika kupambana na hali hii 
kunahitajika uelewa mkubwa na 
ushirikiano ulio na tija katika nchi zetu, 
ili kufanikisha usalama, hivyo ipo haja 

kubwa ya kuuweka uaminifu wa utunzaji 
wa siri wakati shughuli ya kukabiliana 
na ugaidi zikiendelea katika maeneo 
ambayo yatakumbwa na tatizo hilo,” 
alisema Ng’anzi.

Alisema mafunzo hayo ya pamoja 
yatawafanya askari kuwa na mbinu 
za kudhibiti makosa mbalimbali 
yanayovuka mipaka na kuomba nchi 
kushirikiana katika vita hiyo, ili wahalifu 
wasipate mianya ya kujipenyeza kwenye 
mataifa yao.

“Mafunzo haya yana lengo la 
kuwajengea uwezo nchi wanachama 
kupeleleza makosa ya ugaidi naamini 
watayachukulia kwa uzito na kujifunza 
mbinu mbalimbali za kupambana na 
uhalifu huo na kuendesha mashtaka 
yake, kama tunavyojua uhalifu hauna 
mipaka kwahiyo tunatakiwa kupambana 
pamoja bila kujifungia ndani ya mipaka 
yetu,” alisema Ng’anzi.

Wakati huo huo, Kamanda Ng’anzi jana 
alipokea msaada wa vifaa mbalimbali 
vya kufundishia zikiwamo kompyuta 
kutoka Serikali ya Ujerumani, kwa ajili ya 
chuo cha mafunzo ya uhalifu unaotokea 
majini kilichopo Butimba jijini Mwanza.

Ma-IGP nchi 11 Afrika 
wajadili tishio ugaidi
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 MWAKA 2016 serikali ilianza 
kugharamia elimu ya msingi hadi se-
kondari kwa kushirikiana na wazazi 
na walezi ambao nao wanachangia 
baadhi ya gharama kama kuwapatia 
watoto nauli, vifaa, sare za shule na 
matibabu.

Tangu wakati huo, utaratibu huo 
unaendelea kutumika ili kila mtoto 
bila kujali uwezo na kipato cha wa-
zazi au walezi wake, apate elimu.

Mbali na hilo, kumekuwapo pia 
na utaratibu kwamba, kila shule ya 
umma inakuwa na darasa kwa ajili 
ya wanafunzi wa awali, ambao wa-
naandaliwa kuanza elimu ya msingi 
wakiwa wanajua kusoma, kuandika 
na kuhesabu.

Hatua hizo zote zimechangia 
kuwafanya wazazi na walezi ku-
changamkia fursa hiyo ya kupeleka 
watoto wao shule, lakini wengine wa-
kiandikishwa katika madarasa ya awa-
li au shule shikizi kwa idadi kubwa.

Wingi huo wa wanafunzi 
umechangia kuwapo na changamoto 
ya kuwafanya baadhi kukosa sehemu 
ya kusomea na kulazimika kukaa 
chini ya vivuli vya miti ili nao wapate 
elimu. 

Changamoto nyingine inayoji-
tokeza katika upataji wa elimu kwa 
watoto wa madarasa ya awali, ni um-
bali mrefu kutoka nyumbani kwao 
hadi shuleni hali ambayo imewa-
fanya baadhi ya wazazi na walezi ku-
jiongeza.

Baadhi ya wazazi na walezi 
wameamua kujenga madarasa ya 
shule hizo shikizi katika maeneo 
yao, kuwapunguzia watoto wao um-
bali mrefu wa kuafuata elimu ili wasi-
choke hata kabla ya kuanza masomo.

Kimsingi ujenzi wa shule shikizi unafanyika 
katika maeneo mbalimbali nchini, miongoni 
mwao ni wakazi wa kitongoji cha Buraga Mwalo-
ni, kilichopo Wilaya ya Musoma Vijijini mkoani 
Mara.

Kwa mujibu wa mwenyekiti wa kitongoji hi-
cho Steven Wanjara, wakazi wa kitongaji hicho 
wameamua kujenga shule shikizi kwa kutoa 

michango mbalimbali ili kuwapun-
guzia watoto wao umbali wa kwenda 
shule.

Inaelezwa kuwa watoto wa ki-
tongoji hicho hutembea umbali wa 
kilomita tano hadi shule na kwamba 
wanapita njia yenye vichaka hali am-
bayo ni hatari kwa usalama wao, lak-
ini shuleni wanasomea chini ya miti.

Ili kuondolea adha hiyo, wazazi 
na walezi wanatoa nguvukazi yao 
kuchimba msingi wa vyumba viwili 
vya madarasa na ofisi moja walimu, 
kusomba mawe, mchanga, maji na 
kuchangia fedha taslimu Sh. 19,000 
kutoka kila kaya.

Diwani wa Kata ya Bukumi, Munu-
bi Mussa, naye amechangia Shilingi 
100,000, huku Mbunge Profesa Sos-
peter Muhongo amechangia mifuko 
105 ya sementi ikiwa ni mchango 
wake binafsi pamoja na fedha za  

Mfuko wa Jimbo, kwa mujibu wa di-
wani Musa.

Mwalimu Mkuu wa Shule ya Buraga 
Mwaloni, Joseph Paul, anasema watoto 
wote 40 wa darasa la awali wanasomea 
chini ya miti na katika hali kama hiyo, 
ni wazi kwamba, hatua zilizochukuliwa 
na wazazi pamoja na walezi, ni za ku-
ungwa mkono ili kuhakikisha watoto 
hao wanakuwa salama na wanasomea 
kwenye mazingira rafiki.

Ikumbukwe, kukosekana kwa miun-
dombinu muhimu ya shule kunaweza 
kuendelea kuathiri ubora wa elimu, 
hivyo kuna haja kwa wazazi na walezi 
sehemu mbalimbali nchini kufanya se-
hemu yao katika uboreshaji wa elimu.

Hatua hiyo ya kujenga shule shikizi 
karibu na shule inaweza kusaidia wato-
to wengi kupata elimu, lakini kuepuka 

ha- tari wanazoweza kukutana nazo njiani 
hata kung’atwa na wanyama hatari, kuchoka, 
kuumizwa na njaa na hata utoro.

Kwa mfano hao wanaotembea umbali wa kilo-
mita tano na kupita kwenye vichaka, wanaweza 
kuwa katika mazingira hatari, hivyo hatua ya 
kuwajengea shule shikizi karibu na maeneo ya 
nyumbani itawafanya wawe salama na wasome 
kwa furaha.   

Hongera kijiji kuokoa, kuhamasisha kusoma

 Muungwana Lazima Nilonge

Waliofichuliwa na CAG ufujaji 
wa fedha za umma waadhibiwe
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 MKUTANO wa Nne wa Bunge la 12 unatarajiwa kuanza leo 
jijini Dodoma, Ripoti ya Mdhibiti na Mkaguzi Mkuu wa Hesabu za 
Serikali (CAG) kwa mwaka 2019/20 ikiwa sehemu ya mijadala ya 
chombo hicho.

Taratibu za uendeshaji wa Bunge zinabainisha kuwa hoja za 
CAG hujadiliwa na Bunge wakati wa Mkutano wa Novemba, lakini 
safari hii Spika Job Ndugai ameelekeza zijadiliwe kwenye Mkutano 
wa Septemba unaoanza leo.

Maelekezo hayo aliyatoa wakati wa mkutano uliopita (Bunge 
la Bajeti), akizitaka Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Hesabu za 
Serikali (PAC) na ile ya Hesabu za Serikali (LAAC) kuzifanyia 
kazi hoja zilizoibuliwa na CAG katika ripoti yake ya ukaguzi kwa 
mwaka fedha 2019/20 iliyowasilishwa bungeni Aprili mwaka huu.

Tayari kamati hizo mbili zimeshaita na kuwahoji watendaji wa 
baadhi ya taasisi na halmashauri zilizobainika kuwa na ukakasi 
katika taarifa zake za fedha na kiuendeshaji.

Mbali na uchambuzi wa Ripoti ya CAG, mambo mengine 
yanayotarajiwa kuwa sehemu ya mijadala ya Bunge ni sakata la 
tozo za miamala ya simu na Muswada wa Sheria ya Bima ya Afya 
kwa Wote ambao serikali imeweka wazi kwamba itauwasilisha 
bungeni wakati wa mkutano huo.

Vilevile, hatima ya wabunge wawili wa Chama Cha Mapinduzi 
(CCM), Askofu Josephat Gwajima (Kawe) na Jerry Silaa (Ukonga) 
inatarajiwa kujulikana wakati wa mkutano huo.

Wabunge hao wanakabiliwa na tuhuma za kushusha hadhi na 
heshima ya Bunge. Tayari wawili hao wameshahojiwa na Kamati 
ya Haki, Maadili na Madaraka ya Bunge.

Kimsingi, uamuzi wa Spika Ndugai kuagiza uchambuzi wa hoja 
za CAG ufanyike haraka na taarifa ya uchambuzi huo kuwasilishwa 
katika mkutano wa Septemba, ilizingatia uhalisia kwamba ripoti 
hiyo imesheheni hoja muhimu kwa mustakabali wa maendeleo 
ya taifa. Kwa kurejea machache, CAG katika ripoti yake hiyo 
amebainisha kuwapo viashiria vya matumizi mabaya ya fedha za 
umma, taasisi kadhaa zikibainika kufanya miamala ya benki pasi 
na uthibitisho wa uhalali wa matumizi ya fedha za umma.

Pia zipo taasisi na mashirika yaliyotajwa kulipa fedha mara mbili 
kwa kazi moja kinyume cha sheria na mengine kuwa sehemu ya 
kutengeneza hasara kwa serikali badala ya kuzalisha faida.

Tunampongeza Spika Ndugai kwa uamuzi wake wa kuagiza 
uchambuzi wa hoja hizo za CAG kushughulikiwa haraka. Hii inatoa 
taswira namna Bunge linavyojali uwajibikaji wake kwa wananchi.

Kwa kuzingatia uzito wa hoja zilizoibuliwa na CAG, tunalishauri 
Bunge kuazimia hatua kali zichukuliwe dhidi ya watendaji wote 
waliobainika kushindwa kutekeleza majukumu yao ili kuleta 
ufanisi kiutendaji na uwajibikaji.

Tunatambua kwamba tayari baadhi ya watendaji 
wamechukuliwa hatua kutokana na ripoti hiyo, lakini ipo haja 
uchambuzi uliofanywa na kamati za Bunge uangazie kwa 
upana maeneo yenye dosari kiutendaji na kuazimia wahusika 
wawajibishwe kwa manufaa ya umma.

Karibu kila mwaka Ofisi ya Taifa ya Ukaguzi (NAOT) ambayo 
CAG ni mkuu wake, imekuwa ikiibua hoja nyeti kwenye taasisi na 
mashirika ya umma, lakini ni nadra wahusika kuchukuliwa hatua.

Tunaamini maazimio ya Bunge kuitaka serikali kuchukua 
hatua kali dhidi ya waliofichuliwa na CAG kufuja mali za umma, 
yataongeza ufanisi na uwajibikaji miongoni mwa watumishi 
wa umma. Shime waliotajwa na CAG kufanya ufujaji wa mali ya 
umma wawajibishwe! 

Wingi huo wa 
wanafunzi 
umechangia 
kuwapo na 
changamoto 
ya kuwa-
fanya baadhi 
kukosa 
sehemu ya 
kusomea na 
kulazimika 
kukaa chini 
ya vivuli 
vya miti ili 
nao wapate 
elimu. 

Na Sabato 
Kasika
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 Na Enock Charles 

B
ARAZA la Wanawake la Chama 
cha Demokrasia na Maendeleo  
(BAWACHA)   limekosoa kauli 
iliyotolewa na Mkuu wa Jeshi 

la Polisi (IGP) Simon Sirro, kwa familia ya 
mtuhumiwa wa mauaji ya askari wa tatu 
wa jeshi hilo, yaliyotokea wiki iliyopita 
na kutaka jeshi hilo kujielekeza katika 
uchunguzi wa tukio husika na kutoa 
majibu.

Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na 
Kaimu Mwenyekiti wa baraza hilo la Taifa, 
Sharifa Suleiman, kauli hiyo inawadhalilisha 
wanawake nchini kwa kuwa hakuna ajuaye 

aina ya mtoto atakayezaliwa na hakuna 
aliyemkamilifu katika malezi.

“Ni kauli siyo tu ya kuidhalilisha 
familia ya Hamza, lakini ni kauli ya 
kuwadhalilisha wanawake wote. Hakuna 
mzazi anayependa mwanawe aharibikiwe, 
hayo ni matokeo ya kimazingira, “ alisema 
Sharifa.

“Hivi ni nani angependa mwanawe awe 
jambazi au mwenye sifa mbaya yoyote, 
Sirro ajitathmini na kauli zake anazozitoa 
na akumbuke kuwa na yeye ni mzazi 
kama wengine anachotakiwa kufanya ni 
kujielekeza kwenye uchunguzi wa tukio,” 
aliongeza.

Kauli hiyo ya Sirro ilipingwa pia na 

Chama cha ACT-Wazalendo, ambacho 
kilimtaka  kujiuzulu na kuundwa kwa 
tume huru ya kimahakama ya kuchunguza 
tukio hilo la kushambuliwa na kuuawa kwa 
askari hao lililotokea Agosti 25 mwaka huu, 
jijini Dar es Salaam.

Hamza alizikwa juzi usiku katika 
makaburi ya Kisutu huku ndugu na 
watu waliokuwa karibu na kijana huyo 
wakitoa shuhuda mbalimbali za namna 
walivyomfahamu kabla ya kufikwa na 
mauti.  Baadhi walisema hawakuamini 
kama angefikia hatua ya kufanya tukio lile.

Katika tukio hilo askari watatu wa Jeshi la 
Polisi na mlinzi mmoja wa Kampuni ya SGA 
waliuawa na  askari hao wameshazikwa.

Mratibu wa magonjwa yasiyopewa kipaumbele wilayani Muheza, Julius Mgeni (kushoto), akitoa maelezo juzi katika kikao kazi cha 
maandalizi ya kugawa dawa za usubi kwa jamii kilichofanyika ukumbi wa halmashauri. PICHA: STEVEN WILLIAM.  

Jafo awaonya w’biashara wachafuzi mazingira
 Na Joseph Mwendapole

WAZIRI wa Nchi Ofisi ya Makamu wa 
Rais (Mazingira na Muungano), Selemani 
Jafo, amesema hanunuliki na hajawahi 
kununuliwa na kuonya wafanyabiashara 
waliozoea kuhonga viongozi, ili wasitekeleze 
maagizo ya serikali kuhusu uchafuzi wa 
mazingira safari hii watakwama.

Aliyasema hayo jana jijini Dar es Salaam 
alipotembelea viwanda mbalimbali jijini 
Dar es Salaam, kujionea utekelezaji wa 
maagizo ya serikali yaliyotolewa na Baraza 
la Taifa la Usimamizi wa Mazingira (NEMC) 
kuhusu uhifadhi wa mazingira.

Akiwa kwenye kiwanda cha Iron & Steel 
Limited, Jafo alisema kiwanda hicho kina sifa 
ya kutoa rushwa kwa baadhi ya watumishi 
wa serikali, ili wasitekeleze maagizo 
mbalimbali yanayotolewa na serikali hivyo 
kuendelea kuchafua mazingira katika 
shughuli zao za kila siku.

“Kiwanda hiki mna sifa ya kuwahonga 
watu, lakini nataka mjue kwamba mimi 
sinunuliwi na sijawahi kununuliwa 
hakikisheni mnatekeleza maagizo yote 

yanayotolewa na serikali kuhakikisha 
hamchafui mazingira na kulinda afya za 
wananchi wanaowazunguka,” alisema Jafo.

Aidha, Waziri Jafo alimwagiza Mkuru-
genzi wa kiwanda hicho kuhakikisha mpaka 
mwezi Oktoba, mwaka huu awe amenunua 
mtambo wa kuchuja vimelea vya sumu 
iliyoko kwenye moshi unaotoka kwenye ki-
wanda hicho.

Alisema kumekuwa na malalamiko ya 
wananchi kwa muda mrefu kuhusu moshi 
unaotoka kwenye kiwanda hicho na ndani 
ya muda huo wakishindwa kutii maagizo 
hayo watachukuliwa hatua kali kisheria.

“Msinichezee na kama mmezoea 
kuchezea watu wengine naomba mjue 
kwamba mimi sichezewi kabisa, kwasababu 
mnajulikana kwa tabia yenu ya ujanja ujanja 
wa kuhonga watu, ili mfanye mambo ya 
ovyo,” alifoka Waziri Jafo.

Katika hatua nyingine, Waziri Jafo 
alisema hatatia saini kibali cha kiwanda 
hicho kununua vyuma chakavu mpaka 
atakapotembelea mwezi Oktoba mwaka 
huu na kuona namna walivyotekeleza 

maagizo ya serikali.
“Nimesikia mmeleta maombi ya kuhuisha 

kibali cha kununua vyuma chakavu sasa ni-
wahakikishie kwamba sitasaini kibali hiki na 
mtu asije kukileta kwa ujanja ujanja mimi 
nitahakikisha sitii saini mpaka mfanyie kazi 
maagizo yote,” alisema Waziri Jafo.

Akiwa kwenye viwanda vilivyoko chini 
ya kampuni ya Motison Group, Waziri Jafo 
alielezea kufurahishwa na namna wanavy-
otekeleza kwa vitendo maagizo ya NEMC.

Alisema viwanda hivyo vimefanikiwa 
kutekeleza maagizo mengi, lakini alitoa 
miezi sita kwa kiwanda cha kuzalisha juisi 
cha Sayona kuacha kuhifadhi vinywaji hivyo 
kwenye maeneo ya viwanda Mikocheni, 
ambako pia kunatengenezwa nondo, 
mabati na vifaa vingine vya ujenzi.

“Huwezi kuchanganya vinjwaji na vifaa 
vya ujenzi sehemu moja, hivyo siwapi 
miezi mitatu nawapa miezi sita nikija hapa 
nisikute vinywaji vinahifadhiwa eneo hili na 
nimesikia mnakiwanda Chalinze pelekeni 
kule hapa ni hatari kwa afya za wananchi 
wetu,” alisema.

BAWACHA nayo yamjia juu Sirro
Wizara 
yaagiza 
vituo zaidi 
vya chanjo
 Na Elizabeth Zaya

WIZARA ya Afya, Maendeleo ya 
Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, im-
ewataka waganga wakuu wa mikoa 
na halmashauri kuongeza idadi ya 
vituo vya kutolea chanjo na kuanzi-
sha huduma ya mkoba.

Kwa mujibu wa Katibu Mkuu wa 
wizara hiyo, Profesa Abel Makubi, 
kuanzisha huduma hiyo ya mkoba 
na kuongeza idadi ya vituo vya ku-
tolea chanjo, itasaidia kuongeza 
kasi ya wananchi kupatiwa huduma 
hiyo ya chanjo bila usumbufu.

“Ili kuongeza kiwango na kasi ya 
wananchi kupatiwa huduma hii 
ya chanjo pasipo usumbufu, naen-
delea kuelekeza waganga wakuu, 
halmashauri, kuhakikisha kuwa 
idadi ya vituo vinavyotoa chanjo 
vinaongezwa na kuanzisha hu-
duma ya mkoba ili kutoa urahisi 
zaidi kwa wananchi kupata chanjo 
pasipo usumbufu wa kusafiri um-
bali mrefu,” alisema Prof. Makubi.

“Vile vile katika vituo vyote, 
watoa huduma wote waendelee 
kutoa elimu ya umuhimu wa chanjo 
kwa kila mteja watakaye mhudumia 
kwa magonjwa mengine ili kumpa 
nafasi ya uelewa na baadaye yeye 
kuchukua maamuzi sahihi juu ya 
chanjo.”

Pia aliwataka kutoa elimu zaidi 
kwa wananchi waliochanjwa ili wa-
fahamu hali zao za kiafya na mau-
dhi ya kawaida ambayo yanatokea 
kwa baadhi yao.

“Ikumbukwe pia kwamba 
utoaji chanjo unaenda sambam-
ba na kutoa cheti kwa kila mtu 
anayechanjwa, vyeti vyetu vipo ka-
tika aina mbili, cha mfumo na cha 
kawaida kwa maeneo ambayo haya-
na mtandao,” alisema Prof. Makubi.

“Tayari wizara ilishatoa maelek-
ezo kwa waganga wakuu wa mikoa 
na halmashauri kuwasilisha taar-
ifa za wananchi ambao walipata 
chanjo kabla ya kuanza kutumia 
mfumo ili watalaamu watoe vyeti 
vya mfumo kwa wananchi hao na 
kuwaondolea usumbufu wanapohi-
taji kutumia vyeti hivyo.”

Pia alishauri kuongeza juhudi zai-
di ya kutoa huduma hiyo ya chanjo 
kwa maeneo ya pembezoni mwa 
miji na vijijini.

Kwa mujibu wa Prof. Makub, 
mpaka kufikia Agosti 28, jumla ya 
walengwa waliokuwa wamechan-
jwa ni 304,603 na kati ya hao 
201,476 ni wanaume na 103,127 ni 
wanawake.

habari kitaifa
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Mkulima 
azawadiwa 
vitendea kazi 
vya mil. 10/-

Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais (Muungano na Mazingira), Selemani Jafo (kushoto), akikagua mifumo ya majitaka ya 
viwanda vilivyoko chini ya kampuni za Motison Group jijini Dar es Salaam jana. PICHA: JOSEPH MWENDAPOLE

 Na Mwandishi Wetu, MULEBA

KAMPUNI ya Bia ya Serengeti (SBL) 
kupitia bia yake ya Pilsner Lager, imem-
kabidhi mshindi wa kwanza wa kampeni 
ya ‘Kapu la Wana’ vitendea  kazi vyenye 
thamani ya shilingi milioni 10.

Mkulima mkazi wa Wilaya ya Muleba 
mkoani Kagera, Privacatus Mujuni, ame-
kuwa mshindi wa kwanza wa kampeni 
hii, ambayo imemzawadia Power tiller, 
itakayomwezesha kuongeza uzalishaji wa 
mazao anayolima.

Akizungumza na waandishi wa habari, 
Meneja Mauzo wa SBL Kanda ya Ziwa, 
Patrick Kisaka, alisema Kanda ya Ziwa 
imekuwa na bahati ya kumtoa mshindi 
wa kwanza katika kampeni hiyo iliyoz-
induliwa Agosti 6, mwaka huu ikiwa na 
lengo la kuwawezesha vijana wa kitan-
zania wanaojishughulisha na ujasiriamali 
kupiga hatua kupitia kuongezewa nguvu 
ya mtaji.

Shindano hilo ni mahususi kwa ajili ya 
vijana wapambanaji wanaofanya shu-
ghuli mbalimbali kama ukulima, uvuvi, 
vinyozi na zingine, ambao wanatamani 
kufikia malengo makubwa, lakini wana-
pata changamoto katika upambanaji wao 
kutokana na kukosa uwezeshwaji, hali 
inayowapunguzia kasi ya kufikia malengo 
yao na mafanikio kwa wakati.

“Kupitia bia yetu ya Pilsner Lager, 
tumekuja na kampeni hii ijulikanayo kama 
Kapu la Wana kwa vijana wapambanaji 
hapa nchini, ili kuwawezesha kufikia 
malengo yao,” alisema.

Aliongeza: “Pilsner ni bia ya vijana 
wapambanaji, wasiokata tamaa na wenye 
kiu ya kufikia mafanikio makubwa.
Tumeona ni vyema kuwawezesha wa-
teja wetu wenye kiu ya mafanikio kwa 
kuwapa vitendea kazi, ili wazidi kusonga 
mbele zaidi.”

Alifafanua kuwa moja ya vigezo 
vitakavyotumika kupata washindi ni 
pamoja na umri usiozidi miaka 35, mshiri-
ki atahitajika kuwa na biashara isiyozidi 
miaka miwili pamoja na kuwa na stori ya 
kuvutia juu ya namna alivyoanza na wapi 
anataka kuipeleka biashara hiyo. 

Kwa upande wake mshindi huyo 
Mujulni aliishukuru bia ya Pilsner kwa 
kumwezesha, na kuongeza kuwa msaada 
huo utakwenda kubadilisha maisha yake 
pamoja na familia kwa ujumla.

Taasisi yapongeza mtoto wa kike aliyepata ujauzito kurudi shule
Na Maulid Mmbaga

SERIKALI kupitia Wizara ya 
Elimu Sayansi na Teknolojia, 
imepongezwa na Mtandao wa 
Elimu Tanzania TEN/MET kwa 
kutenga Dola za Kimarekani mil-
ioni 500,  ili kumsaidia mtoto wa 
kike aliyeachishwa shule, kwa 
ajili ya ujauzito kurudi katika 
mfumo wa kawaida wa upataji 
elimu.

Mratibu wa TEN/MET, Ochola 
Wayoga, alisema hayo alipokuwa 
akitoa matokeo ya utafiti yaliyo-
lenga kubaini ufanisi, changamo-
to na uwezo wa vituo vya elimu 
kwa njia mbadala vinavyoweza 

kumwandaa na kumsaidia mtoto 
wa kike aliyelazimika kuacha 
shule, kwa sababu ya ujauzito, ili 
aweze kuendelea na masomo.

Wayoga alisema wadau wa 
elimu waliiomba serikali kuanga-
lia uwezekano wa mabadiliko 
ya sera, sheria na miongozo ya 
elimu nchini, ili kumpa nafasi ya 
kurudi shuleni kwa mfumo wa 
kawaida msichana aliyesitisha 
masomo kwa sababu ya ujauzito, 
ili apate elimu stahiki.

“Hii ni kwa sababu, Tan-
zania imetia saini maridhi-
ano kadhaa ya kimataifa,  
ili kuhakikisha kuna upa-
tikanaji wa elimu bora na 

yenye kuzingatia usawa wa  
kijinsia. Lakini pia hatutakiwi 
kuwa na sheria, ambazo ni kan-
damizi, zinazokinzana na zisizo-
jali haki za  watu  kwa   ujumla.

“Kulingana na utafiti mbal-
imbali uliofanywa na wadau wa 
elimu, imebainika, kuwa sababu 
ya wanafunzi kupata ujauzito 
ni umaskini uliokithiri, hivyo 
kusababisha kudanganyika kwa 
vizawadi vidogo, umbali kutoka 
shule ambapo njiani hukumba-
na na vishawishi vingi, ubakaji, 
ndoa za kulazimishwa na uko-
sefu wa elimu ya afya ya uzazi na 
jinsia,” alisema Wayoga.

Kadhalika Aliongeza kwa 

kubainisha kwamba, utafiti wao 
umeonesha kuwa umbali mrefu 
na gharama ya kujiunga kwenye 
mfumo wa elimu mbadala ni 
kikwazo cha watoto wa kike ku-
jiunga.

Pia, alisema jitihada za utoaji 
wa taarifa kuhusu fursa hiyo 
zinapaswa kuongezwa kwa 
kuwa haijaweza kuufikia umma  
kwa mapana, ili watoto waweze 
kuitambua na kuifanyia kazi iwa-
saidie kufikia malengo yao mbali 
na changamoto zinazovikabili 
vituo vya utoaji elimu kwa njia 
mbadala.

Alidai kuwa vituo vingi vina-
vyotoa elimu kwa njia mbadala 

vinapatikana maeneo ya mjini 
badala ya vijijini huku vikiwa na 
gharama mbalimbali, ambazo ni 
changamoto kwa watoto wengi 
waishio vijijini na kwenye maz-
ingira magumu kujiunga navyo, 
hivyo kukosa fursa hiyo ambayo 
ni muhimu kwao.

Wadau hao walisema, ili ku-
fikia malengo ya kidunia ya ku-
fikia usawa wa kijinsia mnamo 
mwaka 2030, wanaiomba seri-
kali kuangalia suala hilo kwa 
kuwa matokeo ya kundi hilo lin-
aloathiriwa kwa kukosa elimu ni 
kuendeleza umaskini uliokithiri 
na kuongeza wimbi la wanawake 
wasio na elimu nchini. 

Sakata wanaume kupigwa 
na wake zao lamwibua DC
Na Thobias Mwanakatwe

S
ERIKALI wilayani 
Muheza mkoani Tanga 
imewataka wanaume 
ambao wamekuwa 

wakinyanyaswa kwa kupewa 
vipigo   na wake zao kutony-
amaza, badala yake watoe 
taarifa kwa vyombo husika, ili 
hatua za kisheria zichukuliwe.

Mkuu wa Wilaya ya Muheza, 
Halima Bulembo, alisema hayo 
jana wakati akizungumza na 
wakazi  wa kijiji cha Magoda   
Kata ya Kisiwani wakati akika-
milisha ziara ya kutembelea vi-

jiji  29   kati ya 126  vilivyopo 
katika Tarafa ya Amani.

Alisema  unyanyasaji wa ki-
jinsia hauhusu wanawake tu 
bali wapo hata wanaume, am-
bao wamekuwa wakipigwa na 
wake zao, lakini wananyamaza 
kimya kwa kuona aibu wakati 
nao wana haki ya kutoa taari-
fa, ili wahusika wachukuliwe 
hatua. “Wanaume wamekuwa 
wakipoteza maisha kutokana 
na msongo wa mawazo, kwa 
upande wa wananwake, wana 
uwezo wa kusema matatizo 
yao kwa ndugu na jamaa zao, 
lakini wanaume wana aibu, 

msione haya, nipigieni simu 
nitamwita mwanamke husika, 
ili nimuonye,” alisema.

Bulembo alisema sio wa-
naume tu wanaopigwa na 
wake zao hata wanawake 
wanaopigwa na waume zao, 
hivyo  wote watoe taarifa, ili 
hatua zichukuliwe na tuko-
meshe unyanyasaji huo. 

Aidha, ameonya wazazi juu 
ya tabia ya kukubali ndoto za 
binti zao kukatishwa, kutoka-
na na mimba kwa kuwaficha 
watu wanaowapa ujauzito.

Alisema  tabia ya wazazi 
kuficha wahalifu ambao wa-

nawakatizia ndoto za wasicha-
na inaota mizizi.

“Wazazi wasikubali kuzun-
gumzia suala hilo nyumbani 
na kukubali kupokea ng’ombe 
na vitu kadhaa wakati ambao 
tayari ndoto za watoto hao 
zimeshavunjwa,” alisema.

  Alisema inashangaza kuo-
na wanaume watu wazima 
wakifuata wasichana ambao  
ni kama wajukuu au watoto 
wao na kwamba wataka-
okamatwa na kufikishwa ma-
hakamani watambue kuwa 
watakabiliwa na kifungo cha 
miaka 30 jela.
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Vikoba washauriwa kuomba 
zabuni za kutoka serikalini
Na Gwamaka Alipipi

W
ANACHAMA wa 
vikoba nchini wam-
etakiwa kuungana 
ili kupata zabuni  

kutoka serikalini, kunufaika na 
miradi ya maendeleo inayotekele-
zwa.

Wito huo umetolewa na Katibu 
Mtendaji wa Baraza la Uwezeshaji 
Wananchi Kiuchumi (NEEC), 
Beng’i Issa, mwishoni mwa wiki 
katika hafla ya utoaji tuzo za viko-
ba kwa mwaka 2021.

Issa alisema ili kukuza maende-
leo ya watu na Taifa wanachama 
wa vikoba nchini wanapaswa 
kufikiria zaidi kuhusu uwekezaji 
wenye tija na siyo kujikita katika 

utoaji wa mikopo na utunzaji wa 
akiba.

Alisema takwimu zilizopo zi-
naonyesha kuwa Tanzania kuna 
vikoba zaidi ya 9,000 ambavyo 
vina jumla ya wanachama zaidi ya 
milioni 10.

Issa alisema: “Wanachama wa 
vikoba ni wanawake na wanaume, 
wakati mnaweka akiba fikirieni 
na kuzalisha zaidi lakini siyo kila 
mmoja afanye peke yake ungan-
isheni nguvu muweze kuwekeza 
zaidi au kupata zabuni kubwa za 
serikali na mnufaike na miradi 
inayotekelezwa nchini kwa kutoa 
huduma mbalimbali.”

Alisema vikoba vimeenea mjini 
na vijijini na serikali imeweka she-
ria ya kuvisimamia ili kuvifanya 

kuwa na tija, hivyo anaona kuna 
umuhimu wa benki na watoa 
huduma wengine katika sekta ya 
benki kubuni bidhaa mbalimbali 
ambazo zinaendana na mahitaji 
ya watu hao.

Mkuu wa Mauzo wa Kampuni 
ya Illovo Sger Africa, Ephraim Maf-
uru, alisema kuna fursa nyingi ka-
tika sekta binafsi kwa wanachama 
wa vikoba lakini hazijachangam-
kiwa kwa kuwa zinahitaji umoja 
na kuunganisha nguvu ili kukuza 
mitaji na kufanya uwekezaji we-
nye tija.

Alisema: “Mfano katika sekta 
ya uzalishaji wa sukari kuna fursa 
ya kulima miwa, watu wanaouza 
miwa viwandani wanapata faida 
kubwa na kuuza sukari yenyewe 

kuna faida lakini yote haya yana-
hitaji kuungana ili kuwa na uwezo 
wa kuwekeza.”

Mkurugenzi Mtendaji wa Mfuko 
wa kuendelea huduma za kifedha 
(FSDT), Irene Madeje, alisema 
hadi kufikia mwaka 2017 asilimia 
65 ya watu wazima nchini wali-
kuwa wananufaika na huduma za 
vikoba, kusaidia kuongeza hali hu-
duma jumuishi za kifedha.

Mkuu wa Operesheni wa Benki 
ABC ambao ni miongozi mwa 
wadhamini wa tuzo hizo, Joyce 
Malai, alisema vikoba ni muhimu 
katika maendeleo hususani ya 
wanawake kwani inaelezwa kuwa 
waliowengi mikopo yao ya mara 
ya kwanza ni katika vikoba na 
huko hupata uzoefu.

Na Stevie Chindiye,  
TUNDURU

MADIWANI wa Halmashauri ya 
Wilaya ya Tunduru mkoani Ru-
vuma wamepitisha mapendekezo 
ya kuigawa halmashauri yao kuwa 
mbili ili kuwasogezea wananchi 
huduma za kijamii.

Mapendekezo hayo yalifikiwa 
na madiwani hao  kwenye kikao, 
na kwamba mapendekezo hayo 

yametokana na madiwani kuz-
ingatia ukubwa wa halmashauri 
hiyo, ambayo walidai kuwa in-
alingana na ukubwa wa mkoa 
wa Mtwara, ambao kwa sasa 
una halmashauri 6. Kufuatia hali 
hiyo, madiwani hao wamewataka 
wataalamu kufanya vikao kujadili 
suala hilo ikiwamo kuandaa kikao 
cha Baraza maalumu la Madiwani 
ili kutoa baraka kwa maombi hayo 
haraka iwezekanavyo.

Awali akifungua kikao hicho, 
Mwenyekiti wa Halmashauri ya 
Wilaya ya Tunduru, Haillu Mussa, 
aliwataka madiwani kutoa ush-
irikiano kwa Mkurugenzi Mtend-
aji wa Halmashauri hiyo, Chiza 
Marando, katika utekelezaji wa 
majukumu yake, kwani kwa sasa 
halmashauri hiyo ni kubwa ikilin-
ganishwa na halmashauri jirani.

Mussa alifafanua kuwa hal-
mashauri hiyo ina kilometa za 

mraba 14,778, kata 39 zenye madi-
wani 54 wakiwamo madiwani wa 
viti maalumu 16 wabunge kutoka 
majimbo mawili, vijiji 157 na viton-
goji  1,156.

Alisema takwimu za sensa ya 
watu na makazi ya mwaka 2012, 
Wilaya ya Tunduru ilikuwa na 
wananchi 379,103, na kwamba 
hali hiyo ilitokana na baadhi ya 
wananchi kujificha kutokana na 
sababu mbalimbali.

Madiwani wataka Tunduru kugawanywa

Mkurugenzi wa Halmashauri ya Mji wa Mbinga, Grace  Quintine (watatu kushoto), akiongoza shughuli ya uzinduzi rasmi wa ofisi ya wakala 
mkuu wa huduma za Benki ya NBC Wakala Plus Manispaa ya Wilaya ya Mbinga mkoani  Ruvuma. Wengine ni Mkuu wa Kitengo cha Wateja 
Binafsi wa Benki ya NBC, Elibariki Masuke (wanne kulia )  na  Wakala wa Ofisi hiyo, Agasto James (watatu kulia)  na maofisa wa Benki hiyo. 
NA MPIGAPICHA WETU

Viongozi 
wa mikoa
wapewa 
jukumu 
la elimu ya 
Ukimwi
Na Mwandishi Wetu, RUKWA

VIONGOZI wa mikoa wametakiwa 
kutumia mikutano na vikao mbalim-
bali kwenye maeneo yao kuhamasisha 
wananchi kujikinga na maambukizi ya 
Virusi vya Ukimwi (VVU) kwa kuwa 
bado ni tishio.

Mkurugenzi Mtendaji wa Tume ya 
kudhibiti Ukimwi Tanzania (TACAIDS), 
Dk. Leonard Maboko, alitoa kauli hiyo 
mkoani Rukwa kwenye ziara ya kikazi 
yenye lengo la kufanya ufuatiliaji na 
tathmini ya utekelezaji wa afua za VVU 
na Ukimwi katika mkoa huo.

Alisema maambukizi ya VVU bado 
yapo, hivyo pamoja na jitihada zinazo-
fanyika katika kujikinga na UVIKO-19, 
wasiache kujikinga na magonjwa men-
gine ikiwamo VVU.

“Mwenendo wa takwimu za VVU 
unaonyesha bado kuna kazi ya kufanya 
katika mwitikio wa VVU na Ukimwi hapa 
nchini na tatizo kubwa bado lipo kwa 
wanaume ambao wamekuwa na mwi-
tikio mdogo wa kupima na kujua hali 
zao za maambukizi ya VVU,” alisema.

Pia alisema bado vijana na makundi 
maalum wanahitaji kuhamasishwa ili 
kupima na kujua hali zao kwa kuwa 
bado hali zao hazijatambulika vizuri ili 
95-95-95 ifikapo 2025.

Alifafanua lengo la kuhakikisha 
asilimia 95 ya watu wanaoishi na VVU 
wanajua hali zao za maambukizi lime-
fikiwa kwa asilimia 83 tu hadi kufikia 
mwaka 2019.

“Katika lengo la pili la kuhakikisha 
asilimia 95 ya watu wanaoishi na VVU 
(WAVIU) wanatumia dawa za kupun-
guza makali ya VVU tumefanya vizuri 
kama nchi kwani hadi kufikia mwaka 
2017 asilimia 95 ya WAVIU walikuwa 
wanatumia dawa pamoja na hayo kwa 
mujibu wa taarifa za UNAIDS takwimu 
zinaonesha kwamba kwasasa lengo hilo 
tumelifikia kwa asilimia 98,” alisema.

Aidha, Dk. Maboko alisema kuwa kwa 
sasa vifo vitokanavyo na UKIMWI vime-
pungua, wanaofariki kwa sasa ni wale 
ambao hawatumii dawa vizuri au ambao 
hawajapima na kujua hali zao.

“Katika lengo la tatu la kuhakikisha 
asilimia 95 ya watu wanaoishi na VVU 
wanapunguza makali ya VVU mwilini 
mwao tumefanikiwa kufikia asilimia 90 
hadi sasa,” alisema.

Dk. Maboko alisema kwa kutekeleza 
hayo malengo matatu, watafikia lengo 
la sifuri tatu ifikapo mwaka 2030 kwa 
kumaliza maambukizi mapya ya VVU, 
vifo vitokanavyo na UKIMWI na kupinga 
unyanyapaa na ubaguzi kwa watu wa-
naoishi na VVU.

Naye Mwakilishi wa Kaimu Katibu 
Tawala wa Mkoa wa Rukwa, David Kil-
onzo, alisema wataendelea kurekebisha 
mapungufu yaliyopo ili kufikia malengo 
ya mwaka 2030 ya kuwa na Tanzania 
isiyokuwa na Ukimwi.
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Wakulima kahawa 22,500 wawezeshwa
Na Thobias Mwanakatwe

WAKULIMA wadogo wa ka-
hawa 22,500 katika mikoa ya 
Songwe, Mbeya na Ruvuma 
wamewezeshwa namna bora 
ya kuimarisha uzalishaji ende-
levu wa zao hilo.

Akifungua semina ya maofi-
sa ugani, na watendaji kata, 
Meneja Mradi wa Shirika la 
Mazingira na Haki za Bin-
adamu (Envirocare), Amos 
Mbwambo, alisema kufanya 
hivyo kutawezesha kubore-
sha mnyororo wa thamani, 
kuongeza tija na kufikia 
masoko ya nje ifikapo 2024.

Alisema mpango huo 

utatekelezwa kwa kipindi 
cha miezi 42, kupitia mradi 
wa Passport to coffee export 
(PACE) na kuwafikia wakulima 
hao, huku asilimia 52 waki-
tajiwa kuwa ni vijana na wa-
nawake wenye umri kati ya 
miaka 18 hadi 35.

Mbwambo alisema mradi 
huo pia unalenga kuwafikia 
wafanyakazi 200 wa viwan-
dani kutoka vyama 65 vya  
ushirika vya uchakataji na 
uongezaji thamani wa zao   la 
kahawa.

“Tumeanza mafunzo hapa 
mkoani Songwe na wadau 
wetu muhimu tutakaofanya 
nao kazi ambao ni maofisa 

ugani 200 kutoka wizara ya Kil-
imo, Tawala za mikoa na seri-
kali za mitaa, pamoja na kituo 
cha utafiti cha Tacri,” alisema.

Aliwataja wadau wengine 
watakaohusika katika mpango 
huo ni vikundi 75 vya wa-
nawake vya kuweka akiba na 
kukopa vijijini, ikiwamo vikun-
di 25 vya biashara vya vijana na 
wanawake.

Naye ofisa kutoka Enviro-
care, Luiza Leon, alisema lengo 
ni kuboresha kahawa ya Tanza-
nia kushindana katika soko la 
ndani, kikanda na la kimataifa, 
kuendeleza sekta binafsi na 
kuimarisha uhusiano wa kijin-
sia na kuwezesha vijana katika 

mnyororo wa thamani.
Aidha, katika mafunzo hayo, 

shirika hilo lilitoa mafunzo ya 
urasimishaji wa shughuli za 
kifedha ili kuwezesha vikundi 
hivyo kuendana na mabadiliko 
ya sheria ya huduma ndogo za 
kifedha ya mwaka 2018.

Kwa upande wake mtoa 
mada, Euphrasia Shayo, ali-
wataka wanawake na vijana 
wakulima wenye vikundi vi-
navyotoa huduma za fedha   
kuhakikisha wanasajili vi-
kundi hivyo hadi kufikia No-
vemba mwaka huu ili kuepuka 
kubanwa na mabadiliko ya 
sheria ya huduma ndogo za 
kifedha ya mwaka 2018.

Waziri wa Nishati, Dk. Medard Kalemani (watatu kushoto), akikagua baadhi ya nguzo zilizopo katika kiwanda cha kuzalisha 
nguzo cha Qwihaya kilichoko mkoani Njombe. Kushoto kwake ni Mkurugenzi Mtendaji wa Qwihaya, Leonard Mahenda. PICHA: 
MPIGAPICHA WETU

Viongozi ushirika
Tunduru wafundwa
Na Stevie Chindiye, TUNDURU

OFISA Ushirika wa Wilaya ya Tunduru mkoani 
Ruvuma, George Bisani, amewaagiza viongozi wa 
Chama Kikuu cha Wakulima Tunduru (TAMCU), 
waandishi na makarani wa Vyama vya Msingi 
(AMCOS) kuacha kufanya kazi zao kwa mazoea 
na badala yake wajipange kwa ajili ya kuandaa 
malipo ya wakulima kila wanapomaliza mauzo 
ya kila mnada wa mazao.

Bisani alitoa maelekezo hayo wakati akizun-
gumza na wakulima walioshiriki mauzo ya mna-
da wa tatu wa mbaazi uliofanyika katika  Chama 
cha Ushirika cha Nguvumali Amcos katika kijiji 
cha Lukumbule wilayani humo, na kwamba  en-
dapo watabadilika watasaidia kwa kiasi kikubwa 
kuondoa kero na malalamiko ya ucheleweshaji 
wa malipo.

Alisema hiyo ndiyo imekuwa sababu wakulima  
kuukataa mfumo wa  stakabadhi ya mazao 
ghalani.

Aidha katika mnada huo  wakulima walikubali-
ana kumuuzia mnunuzi kutoka Kampuni ya  Ex-
port Trading Company Ltd kwa kumuuzia mbaazi 
zote kilo 1,324,886  kwa bei ya shiilingi 1428 
kwa kila kilo moja.

Kufutia mauzo hayo,  wakulima hao wamein-
giza pato la jumla ya shilingi. 1,891,937,208.00 
kuingia katika mzunguko wa fedha katika Wilaya 
ya Tunduru.

Mwakilishi wa Meneja wa  TAMCU, Yasini 
Masiano,  pamoja na kupokea maelekezo hayo, 
alisema takwimu za mauzo ya mbaazi katika 
msimu huu mpaka sasa mwenendo wa malipo 
wa bei unaendelea kupanda tokea mnada wa 
kwanza bei ilikuwa shilingi 1,294 kwa kila kilo 
moja.

Na Halima Ikunji, TABORA

W
AZIRI Mkuu, 
Kassim Majaliwa 
ameagiza Wiz-
ara ya Maliasili 

na Utalii kupitia Wakala wa 
Huduma za Misitu Tanzania 
(TFS), kuyakusanya na kuya-
piga mnada magogo aina ya 
mkulungu yaliyopo katika ki-
jiji cha Wachewaseme wilayani 
Kaliua, mkoani Tabora.

Alitoa agizo hilo jana katika 
ziara yake mkoani humo al-
ipokagua miradi mbalimbali 
ya maendeleo na hifadhi ya 
msitu wa akiba.

Alisema kuwa magogo hayo 

8,000 yaliyokamatwa na seri-
kali ya kijiji yauzwe ili walipwe 
wakusanyaji na fedha zingine 
zipelekwe Serikali Kuu.

Katika ziara yake, Majaliwa 
alitembelea eneo la Pori la 
Akiba la Igombe na kushuhu-
dia magogo yaliyokatwa bila 
kufuata utaratibu wa kupata 
vibali.

Waziri Mkuu aliwaasa wa-
nanchi kuachana na tamaa ya 
kutaka utajiri wa haraka na 
kwamba watakao kamatwa 
watafikishwa kwenye vyombo 
vya dola.

Katika hatua nyingine amea-
giza Mamlaka ya Usimamizi 
Wanyamapori Tanzania 

(TAWA), kuongeza ulinzi katika 
eneo hilo ili kulinda wanyama 
wanaokatiza na wasisite ku-
wakamata wote wanaofanya 
ujangili.

Wakati huo huo, Majaliwa 
amewapa miezi miwili vion-
gozi wa mkoa huo pamoja  
na wilaya kukagua ujenzi wa 
kituo cha afya ili kikamilike 
pamoja na kuwalipa vibarua 
fedha zao.

Akikagua mradi wa jengo la 
kituo cha afya cha Usinge, Ma-
jaliwa alisikitishwa ujenzi huo 
kutokamilika kwa wakati.

Alisema kituo hicho 
kimegharimu Sh. milioni 628 
zilizotolewa na serikali, lakini 

mpaka sasa hakijakamilika.
Alisema kwamba Rais Samia 

Suluhu Hassan alitoa maele-
kezo kwa viongozi wake, ku-
hakikisha pande zote za nchi 
kujenga vituo vya huduma za 
afya ili Watanzania wapate hu-
duma.

Majaliwa alisema serikali im-
eongeza vituo vitatu vya afya 
vya Usinge, Uyowa na Mwon-
gozo na vyote vimejengwa kwa 
gharama ya kati ya Sh. milion 
400 hadi 500.

“Nashangaa Mkoa wa Tabo-
ra, saruji ipo, mchanga upo na 
mawe yanapatikana kwa nini 
ujenzi haujakamilika,” alisema 
Majaliwa. 

TANESCO yahimiza 
matumizi ya umeme
Na Neema Sawaka, KAHAMA 

SHIRIKA la Umeme Tanzania (TANESCO) 
wilayani Kahama mkoani Shinyanga,  limewataka 
wachimbaji wadogo  kutumia nishati ya umeme 
katika shughuli zao badala ya mafuta ya dizeli 
na taa.

Ofisa Uhusiano na Huduma kwa Wateja  wa 
shirika hilo, Jimmy Monyo, aliyasema hayo  kwe-
nye maonyesho ya wajasiriamali  yaliyofanyika 
kwa siku tano  alipokuwa akitoa elimu  kwa 
wananchi  juu ya usalama na  matumizi bora ya 
nishati ya umeme.

Monyo alisema  nishati ya umeme  imesogea 
maeneo ya  migodi  midogo na wataalamu wa-
naowafundisha  wachimbaji  kuacha kuendelea 
kutumia mfumo wa zamani wa mafuta ya taa 
au dizeli katika uzalishaji wao wa kila siku wa 
dhahabu.

Monyo alisema kuwa Wakala wa Umeme 
Vijijini (REA) awamu ya tatu mzunguko wa pili 
upo kwenye hatua ya mwisho ambao unahusisha 
vijiji 137 ambavyo vitapata nishati hiyo.

“Sasa hivi kuna mradi wa uzalishaji unaoen-
delea  katika vitongoji 29 wilayani Kahama na 
maeneo ya migodi midogo iliyopata nishati ya 
umeme na hicho kilio chao kikubwa katika migo-
di ya Mwime, Mwabomba, Segese na sasa fundi 
wanaendelea na ufungaji kwenye mgodi wa  
Nyangarata,  wako kwenye hatua za mwisho,” 
alisema  Monyo.

Mmoja wa wachimbaji wadogo wilayani humo, 
Onesmo Shija, alisema kuwa matumizi ya dizeli 
sasa yatakwisha na kuishukuru serikali kwa 
kuwajali.

Majaliwa aagiza magogo 
kupigwa mnada Kaliua



Tija mwalimu, 
wanafunzi wanapokuwa

 na uhusiano bora

Upimaji kidato 2 unapokanganya
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M
AFANIKIO ya nyan-
ja mbalimbali ka-
tika taifa lolote 
yanachangiwa  na 

maendeleo ya elimu ambayo ni 
chachu ya mabadiliko kuanzia 
kubadili fikra na uwezo wa kiu-
tendaji wa watu ili kuzigeuza ra-
slimali zinazowazunguka kuwa 
mtaji wa kuwaletea maendeleo.

Elimu ni kisima cha kupata 
ujuzi, stadi na maarifa stahiki ili 
kutumiwa katika kujiletea maen-
deleo binafsi na taifa pia. Kuto-
kana na umuhimu wa sekta ya 
elimu katika maendeleo ni lazima 
iwe elimu bora yenye kukidhi 
mahitaji ya sasa na ya miaka mingi 
ijayo. 

Katika kuwandaa wahitimu 
bora wa ngazi mbalimbali za 
elimu kama msingi, vyuo, sekond-
ari hadi  kufikia elimu ya juu na 
ubobezi na uzamivu, wanafunzi 
wanapimwa kwa mazoezi, majar-
ibio na mitihani ya ngazi mbalim-
bali ikiwamo ya kitaifa inayoan-
daliwa kiumahiri.

  Mwanafunzi anayefaulu kwa 
viwango vilivyowekwa anasonga 
mbele katika ngazi nyingine, 
ndiyo maana uchambuzi huu 
unalenga kushauri kwenye 
upimaji wanafunzi katika mtihani 
wa upimaji wa kitaifa kidato cha 
pili, ambapo mwanafunzi anaye-
faulu mtihani huu anaingia kidato 
cha tatu na yule anayeshindwa 
kufaulu anapaswa kurudia.

Mtihani wa taifa wa kidato cha 
pili ni muhimu katika kupata 
wahitimu bora wa kidato cha nne. 
Miaka ya nyuma ili mwanafunzi 
aweze kuingia kidato cha tatu ali-
paswa kupata ufaulu wa wastani 
wa alama 30 katika mtihani wa 
taifa wa kidato cha pili alioufanya 
mwaka huo.

Wastani wa alama 30 ni kwa 

cha nne (CSEE), kwani baadhi 
ya wahitimu wa kidato cha nne 
wanakuwa wana msingi mbovu 
katika kufaulu kwao kidato cha 
pili.

Mfumo wa zamani wa kutumia 
wastani wa alama 30, ulikuwa 
unasaidia kupata wahitimu wenye 
msingi bora kitaaluma, hali inay-
omletea sifa ya kuendelea kuwa 
na msingi bora wa kukabiliana 
na masomo ya kidato cha tatu na 
nne na hatimaye kufanya vizuri 
katika mtihani wa taifa wa kidato 
cha nne.

Msingi imara unasaidia hata 
jengo kuwa madhubuti, halikad-
halika, mwanafunzi aliyepitia 
mchujo mkali wa kidato cha 
pili, hawi na kazi ngumu sana 
katika kukabiliana na mtihani 
wa kidato cha nne. Kwa makala 
hii, naishauri Wizara ya Elimu, 
Sayansi na Teknolojia kubadili 
mfumo wa ufaulu, ili uwe wa 
awali wa kutumia wastani. Ni 
vyema urudi badala ya kutumia 
ufaulu wa madaraja.

Na kama kutakuwa na ulazima 
wa kuendelea kutumia madaraja 
basi ubadilike usiwe wa daraja la 
nne la pointi 33, angalau ufaulu 
wa mwisho uwe wa daraja la nne 
la pointi 29, ambapo ni wastani 
wa alama “C” katika masomo 
matatu mwanafunzi aliyoyafanyia 
mtihani.

Hii itaongeza hamasa ya 
wanafunzi kusoma kwa bidii ili 
kupata ufaulu huo na hatimaye 
kupata matokeo bora baada ya 
miaka miwili watakapofanya 
mtihani wa taifa wa kidato cha 
nne.

Reubeni Lumbagala ni 
Mwalimu wa Sekondari ya 
Mlali wilayani Kongwa Mkoa 
wa Dodoma.

Maoni: 0620-800462.

Kumekucha Afrika Mashariki
ndani ya bodaboda za umeme

Vijana waambiwa hizi ndizo 
fursa mitandaoni, lakini...
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eliMu
Na REUBENI 
LUMBaGaLa, DODOMa

fanyia mtihani. Kwa mantiki hiyo, 
ili mwanafunzi aweze kuingia 
kidato cha tatu alipaswa kupata 
ufaulu wa wastani wa alama 30.

Mfumo wa ufaulu wa wastani 
ulidumu kwa miaka mingi, lakini 
baadaye Wizara ya Elimu ilibadili 
mfumo wa ufaulu wa wanafunzi 
wa kidato cha pili uliobadilika 
kutoka ufaulu wa wastani  na 
kuwa wa madaraja.

Kwa mfumo mpya wa ufaulu 
wa daraja, mwanafunzi anaye-
hesabika amefaulu kuingia kidato 
cha tatu ni yule mwenye kuanzia 
daraja la kwanza hadi la nne, iki-

maanisha  mwenye pointi 7 hadi 
33.

Kwa lugha rahisi, mwanafunzi 
akipata “C” moja au “D” mbili 
anakuwa amefaulu kuingia kidato 
cha tatu kwani anakuwa amepata 
daraja la nne lenye pointi 33 lin-
alomwezesha kusonga mbele na 
masomo hayo.

Kimsingi, mfumo wa ufaulu 
wa kutumia daraja unasababi-
sha wanafunzi wenye ufaulu 
duni kuingia kidato cha tatu. 
Hali hii inaleta ugumu katika 
kupata ufaulu na matokeo bora 
katika  mtihani wa taifa wa kidato 

masomo ambayo mwanafunzi 
ameyafanyia mtihani wa taifa 
kidato cha pili ambao kwa shule 
nyingi za sekondari wanafunzi 
wanafanya mitihani kwa masomo 
tisa yaani Fizikia, Kemia, Baiolo-
jia, Hisabati, Historia, Kiswahili, 
Jiografia, Kiingereza na Uraia 
(Civics), ingawa zipo baadhi ya 
shule zenye masomo zaidi kama 
vile ya biashara, kilimo, kompyuta 
na elimu za dini.

Hivyo basi, mtahiniwa wa 
mtihani wa taifa wa kidato cha 
pili alipaswa kupata wastani wa 
alama 30 kwa masomo aliyoya-

Ukurasa 12

Wanafunzi wakiwa kwenye chumba cha mitihani. PICHA: MTANDAO

•Uwe kiwastani badala ya daraja
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Vijana waambiwa hizi ndizo
fursa mitandaoni, lakini...

Vijana wanapotumia kompyuta na mitandao mingine kama simu kwa mawasiliano wanahitaji kufunzwa maudhui sahihi na mam-
bo muhimu ili wafaidike badala ya kubakia kama walivyo. PICHA: MTANDAO

Vijana hawa, 
wengi wana 
uwezo wa 
kufundisha 
wenzao shu-
leni, katika 
taasisi zao 
au sehemu 
wanazofan-
ya shughuli 
zao mbal-
imbali za 
maendeleo.

U
KUAJI wa teknolojia, una-
tajwa kuwa na matokeo 
yenye faida na hasara 
pia, kwa vile

inapotumiwa vizuri inaleta tija 
kwa mtu taifa, lakini inapotumika 
vibaya inaacha athari.

Kukosekana elimu ya kutosha 
kuhusu matumizi bora ya mtandao 
na teknolojia kunaiibua Asasi 
ya Mulika Tanzania na wadau 
wengine kubuni mbinu mbalim-
bali za kuelimisha vijana kuanzia 
miaka 15 hadi 35 kuhusu matumizi 
sahihi ya mitandao ya kijami 
kupitia mradi maalum unaoju-
likana kama ‘Ongea’.

Mulika Tanzania kwa kush-
irikiana taasisi zisizo za serikali 
za  Elimika Wikiend, Tanzania 
Youth Vision  Association, Zanzi-
bar Youth Forum, Afriyan na Binti 
Salha Foundation,  imeanzisha 
mradi huo wa Ongea ili kuwawez-
esha vijana kuwa wabunifu kwa 
kutengeneza maudhui yanayoelim-
isha matumizi bora ya mitandao ya 
kijamii bila kupotosha.

Mradi huo umelenga kuwawez-
esha vijana kutumia mitandao hiyo 
ya kijamii kupaza sauti kuhusu 
masuala mbalimbali yanayoleta 
tija kwenye jamii zao na taifa kwa 
ujumla.

Meneja mradi wa Taasisi ya 
Mulika Tanzania, Catheline 
Madebe, anasema lengo ni kuwa-
saidia vijana kuepuka kuvunja 
sheria za nchi kwa kuweka 
maudhui yasiyofaa kwenye 

mitandao hiyo ya kijamii.
“Hivi karibuni kumeibuka 

wimbi kubwa la vijana kutumia 
vibaya mitandao ya kijamii, 
wamekuwa wakiweka maudhui 
yasiyofaa, kwa hiyo ndiyo maana 
tukaamua tuje na mradi huu ili 
kusaidia kuwafundisha namna 
bora ya kuandaa yale yaliyo bora,” 
anasema Catheline.

“Tunaamini kwamba wengi wao 
wanatumia fursa hii ya mitandao 
ya kijamii kama sehemu ya kuji-
patia kipato, kwa hiyo pamoja na 
mambo mengine, tunawafundi-
sha namna bora ya kutengeneza 
kipato bila kuathiri maudhui wala 
kuleta taharuki kwenye jamii na 
taifa kwa ujumla.”

Anasema mafunzo hayo wana-
lenga kuyafanya kwa miezi 16 
na yanaendeshwa kwa njia ya 
mtandao.

Mbali na kuwafundisha namna 
bora ya kutumia mitandao hiyo 
ya kijamii, pia unawanoa katika 
mambo mengine ikiwamo ya 
namna ya kuchangia maendeleo 
kupitia masuala ya kisiasa, kiu-
chumi, afya na elimu na kuzitafutia 
ufumbuzi changamoto mbalimbali 
kwenye jamii wanazoishi.

Jambo jingine ambalo Cathleen 
anasema wamelenga kuwafundi-
sha vijana kupitia mradi huo ni 
namna ya kupata taarifa sahihi na 
kuzitumia kama fursa pamoja na 
kuchangamkia fursa zinazotokea 
ndani na nje ya Tanzania.

“Na tunaamini kwamba 

mafunzo haya yatachangia 
kuwaweka vijana hawa kuwa 
salama katika shughuli zao za 
kimtandao kwa sababu yatawae-
pusha kwa kiwango kikubwa 
kuvunja kanuni zilizowekwa na 
mamlaka husika,” anasema Cathe-
line.

Katika mafunzo hayo, wametoa 
kipaumbele kwa wanawake ili 
kuhakikisha kwamba na kundi 
hilo nalo linanufaika na kutumia 
vema fursa zinazopatikana kupitia 
mitandao ya kijamii.

“Na kwa kutambua ushiriki 
mdogo kwa kundi la wanawake 
kwenye eneo hili, tumeamua kutoa 
mafunzo maalum ya kuwahamasi-
sha ili na wao wachangamkie fursa 
hii kwa sababu itachangia kubadili 
maisha yao,” anasema Catheline.

“Na kwa namna mfumo wa 
mradi huu ulivyotengenezwa, 
unatoa nafasi kwa kila mshiriki 
kujifunza mahali popote 
anapokuwa.”

Anaeleza kuwa katika mafunzo 
hayo, pia wanawatumia vijana wal-
iofanikiwa kwenye eneo hilo na 
wanawashirikisha maofisa kutoka 
Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania 
(TCRA) kuwapa hamasa vijana hao 
wanaoanza.

Catheline anasema mpaka 
sasa wamewafikia vijana 12,000 
kupitia akaunti za Instagram,   
Twitter 21,000 na wengine 14,000 
wamefikiwa kupitia Facebook na 
kwamba baadhi ya vijana hao wali-
ofikiwa ni wanajishughulisha na 

shughuli mbalimbali.
“Vijana hawa, wengi wana 

uwezo wa kufundisha wenzao 
shuleni, katika taasisi zao au 
sehemu wanazofanya shughuli 
zao mbalimbali za maendeleo,” 
anasema Catheline.

“Teknolojia imekua ni wakati 
muafaka sasa kutumia majukwaa 
ya kijamii kuibua vitu vyenye 
kuleta maendeleo, kujenga hoja 
ili zijadiliwe na kutafutiwa ufum-
buzi badala ya kuitumia vibaya,” 
anasema Catheline.

Mkurugenzi wa Mulika Tan-
zania, Hussein Melele, anasema 
wanaamini kwamba mradi huo 
utaleta hamasa kubwa kwa vijana 
hao kushiriki katika maendeleo 
kiuchumi, kisisa, kijamii.

Aidha, utasaidia kuwajengea 
uzalendo wa kuwa raia bora 
kwenye nchi yao, pia yatasaidia 
kuwaepusha kuingia katika 
mkumbo wa uvunjaji wa sheria 
kutokana na matumizi mabovu ya 
mitandao.

“Tunaamini kwamba hili ni 
jukwaa muhimu na maalum 
kwa vijana kwa ajili ya kujifunza 
mambo mbalimbali ikiwamo 
haki ya kupata habari, haki ya 
matumizi ya mitandao, wajibu 
katika mitandao na kutengeneza 
jumbe mbalimbali zenye maslahi 
katika jamii,” anasema Melele.

Aidha, mradi huo utachangia 
ukuaji wa teknolojia kupitia 
mitandao ya kijamii na kusaidia 
kuhamasisha vijana kuongelea 
masuala yao na kusikiliza hoja za 
serikali bila kukinzana.

“Mitandao ikitumika kwa 
kufuata misingi itajenga jamii 
imara na kubuni maudhui yatakay-
osaidia kuelimisha watu kuhusu 
masuala mbalimbali yakiwamo 
magonjwa ya mlipuko na men-
gineyo,” anasema Melele.

Kadhalika, ya Mulika Tanzania 
imejikita katika masuala mbalim-
bali ya kijamiii kwa kushirikiana 
na serikali ikiwamo kutoa elimu ya 
usafi wa mazingira, afya, elimu ya 
mpigakura pamoja na teknolojia, 
anasema Melele.

Miongoni mwa walionufaika na 
mafunzo hayo ni pamoja na Salha 
Aziz, ambaye anasema elimu ali-
yoipata kupitia mradi huo imem-
wezesha kubadili mwenendo 
katika utendaji kazi wake wa kila 
siku.

Anasema kupitia mradi huo, 
vijana wengi hasa wanufaika 
wameanza kuelimika kuhusu 
matumizi sahihi ya mitandao 
tofauti na ilivyokuwa awali kabla 
ya mafunzo.
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teknolojia
NA MICHAEL 
ENEZA

Kumekucha Afrika Mashariki 
ndani ya bodaboda za umeme

Clean Tech-
nica ina-
jishughulisha 
na kupata 
nyenzo to-
fauti za kiu-
fundi zina-
zopunguza 
athari kwa 
mazingira, 
kupunguza 
kuongezeka 
kwa joto du-
niani.

Mjasiriamali wa bodaboda yenye injini inayotumia umeme. PICHA: MTANDAO

M
ABADILIKO ya tabi-
anchi na ongezeko 
la joto duniani ni 
mambo ambayo hay-

akwepeki, lakini wataalamu wa-
nasema ni lazima kuwa na juhudi 
za kuishi nayo huku wananchi 
wakiyakabili.

Eneo mojawapo ya kuyaka-
bili ni kupunguza moshi wenye 
hewa ukaa kutoka kwenye injini 
za  vyombo vya usafiri kama 
magari na pikipiki vinavyotumia 
dizeli na petroli.

Katika kutimiza azma hiyo 
Shirika la Mazingira la Umoja 
wa Mataifa (UNEP) lenye makao 
yake makuu jijini Nairobi lime-
anza kubadilisha injini za pikipiki 
zinazotumia petroli kuziendesha 
kwa umeme.

Mradi huo umeanza kuonye-
sha mafanikio, tangu kuanza 
Machi mwaka huu, katika kambi 
ya Msitu wa Karura kandokando 
ya Nairobi. U UNEP ilitoa pikipiki 
49 zenye injini zinazoendeshwa 
kwa umeme kwa maofisa wa seri-
kali na viongozi wa makundi ya 
wafanyabiashara.

Makabidhiano hayo yalikuwa 
sehemu ya mradi mkubwa zaidi 
wa majaribio unaoendeshwa 
nchini Uganda kukiwa na boda-
boda 50 za kuendeshwa kwa 
betri. Kampuni za Power hive na 
Shirika la Umeme la Kenya (KPLC 
) na serikali Jimbo la Kisumu, ni 
mradi unaolenga kupunguza 
uchafuzi wa  mazingira.

Taasisi ya Clean Technica inay-
oratibu mradi huo ikiwa na Asasi 
ya Marafiki wa Msitu wa Karura 
inasema mradi huo utafanyiwa 
majaribio katika maeneo manne 
ya Kenya na Uganda hasa kwenye 
miji.  

Lengo ni kupunguza uchafuzi 
wa hali ya hewa kutoka kwenye 
moshi wa injini za pikipiki, 
kuongeza usalama wa nishati 
nchini humo ajira za zisizochafua 
mazingira au za kijani.

Clean Technica inajishughuli-
sha na kupata nyenzo tofauti za 
kiufundi zinazopunguza athari 
kwa mazingira, kupunguza 
kuongezeka kwa joto duniani.

Kenya inakisiwa kuwa na 
bodaboda takriban milioni 1.5 
na zinatazamiwa kufikia milioni 
tano mwaka 2030, hivyo hitaji la 
kubadilisha uendeshaji wake uwe 
wa kijani siyo suala jepesi.

Mradi huo pia unatazamiwa 
kutoa vielelezo vya msingi wa 
wapanga sera kupima vikwazo 
vya kuhamia nishati ya umeme 

katika usafiri wa jumla na watu 
binafsi.

Pikipiki hizo zilitolewa na 
kampuni ya magari ya China, 
Shenzhenj Sheling Car Co. Ltd 
(TAILG) na mradi huo utachukua 
miezi sita hadi mwaka mmoja.

Mbali na Kenya na Uganda nchi 
nyingine zinazoshiriki mradi huo 
wa kimataifa ni  Ethiopia, Ufili-
pino, Thailand na Vietnam.

Kampuni ya Clean Technica 
inaamini kuwa wafuatiliaji wa 
soko la vyombo vya usafiri vya 
moto wanatazamia kuanza 
kuhamia kwenye umeme kwa 
pikipiki na magari katika miaka 
michache ijayo, hivyo ushindani 
wa kukamata masoko ni mkali.

Wakati kampuni ya Tesla nchini 
Marekani imepata sifa kubwa 
kwa gari linalotumia umeme, 
lakini bado kuna matatizo kwani 
sehemu ya utafiti wake inalenga 
aina ya gari linalojiendesha 
lenyewe na mojawapo la majar-
ibio, lilipopata ajali likatibua 
mauzo ya soko la hisa.

 Mradi huo kwa jumla unaitwa 
kurasimisha pikipiki, bajaji za 
umeme katika usafiri mijini 
katika nchi zinazoendelea na 
zinazofanya mageuzi ya kina, 
na unaungwa mkono na UNEP 

minne iliyozinduliwa ni muhimu 
kwani ni   jitihada ya kuhamia 
kwenye umeme katika usafiri 
wa pamoja, binafsi na pikipiki 
au bajaji kwani miradi hiyo 
itaiwezesha UNEP kupata picha 
sahihi na nini cha kufanya katika 
kusukuma mbele jitihada za 
Kenya na mataifa mengine za 
kutumia  umeme katika vyombo 
vya usafiri.

 Anasema kuwa kukiwa na 
aina inayofaa ya pikipiki, mwele-
keo sahihi wa sera (vivutio katika 
kutumia umeme badala ya 
mafuta, motisha na uelewa wa 
wanajamii, halafu ushirikiano wa 
kina kati ya serikali, jamii na sekta 
binafsi, mpango huo wa nishati 
salama kuacha kutumia nishati 
mafuta kwa usafiri inawezekana.

Gavana wa Jimbo la Kisumu, 
Prof. Peter Anyang’ Nyong’o, 
anasema pikipiki ya kawaida 
inachafua hewa mara 10 zaidi ya 
gari dogo, au la  mizigo au shang-
ingi, wakati hewa ukaa hiyo ni 
hatari kwa afya.

Kwa maana hiyo pikipiki za 
umeme zinasaidia kupunguza 
hatari hii kwa afya na pia kusaidia 
kupunguza uchafuzi wa hewa na 
kelele.

 MTANDAO WA ENEP

na kufadhiliwa na ‘International 
Climate Initiative’ wa Wizara ya 
Mazingira ya Ujerumani.

Huo ndiyo mradi wa kwanza 
wa UNEP, kwa nchi zinazoen-
delea kujenga usafiri wa nishati 
umeme, ukisaidia miji 50 kuanzi-
sha mabasi ya umeme, magari na 
pikipiki hizo.

Joyce Msuya, Naibu Mkuru-
genzi Mtendaji wa UNEP, anasema 
wakati wa uzinduzi huo kuwa hivi 
sasa Kenya inaagiza nje pikipiki 
nyingi zaidi kuliko magari, na kila 
miaka saba au nane zinakuwa 
zimeongezeka mara mbili ya idadi 
ya awali. Anasema nyingi kati 
hizo hazina ufanisi wa matumizi 
ya nishati na   hivyo zinachafua 
mazingira, wakati sekta ya nishati 
nchini humo ni ya kijani kwa 
kiwango kikubwa, kwani asil-
imia 90 ya umeme unatokana na 
vianzio vya maji, jua, miamba ya 
joto ardhi, majimoto na upepo.

Kwa maana hiyo kuhamia 
kwenye umeme katika uende-
shaji pikipiki Afrika Mashariki 
na kwingineko kutapunguza 
gharama, uchafuzi wa hewa, 
pamoja na moshi joto unaotoka 
kwenye injini, lakini kutengeneza 
kazi mpya.

Msuya anaeleza kuwa miradi 
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Mwalimu akitoa maelekezo kwa wanafunzi. PICHA: MTANDAO

elimu 
NA REUBENI 
LUMBAGALA, DODOMA

M
AFANIKIO ya kitaal-
uma yanategemea 
mambo mengi lakini 
miongoni mwa mach-

ache muhimu ni uwepo wa uhu-
siano bora kati ya walimu na wa-
nafunzi.

Hii ni kutokana na ukweli 
kuwa taaluma bora inategemea 
sana ufanisi katika kazi nzima au 
mchakato mzima wa kufundishwa 
na kujifunza. Walimu na 
wanafunzi ndiyo wahusika wakuu 
katika mchakato huo na walimu 
kwa upande wao huhusika kutoa 
maarifa, ujuzi na stadi.

Na kwa upande wa wanafunzi 
ni wapokeaji wa mafunzo hayo 
kutoka kwa walimu wao na kuy-
atumia kwa kujifunza na kufani-
kisha kufaulu kwenye masomo na 
maisha pia.

Katika zoezi la ufundishaji na 
ujifunzaji, ni muhimu kuwapo 
na uhusiano bora ili kila upande 
ufurahie mchakato huo. Mwalimu 
anapaswa ajenge mazingira rafiki 
ili katika kutimiza wajibu wake 
wa kufundisha, aweze kupata 
mapokezi mazuri kutoka kwa 
wanafunzi wake. 

Vilevile, wanafunzi wana-
paswa kumuona mwalimu kama 
rafiki mwema na mlezi ambaye 

anawajibika kuwapa maarifa, 
ujuzi na stadi stahiki kwa mus-
takabali mwema wa maisha na 
taifa lao. 

Kimsingi, ili uhusiano bora 
ujengeke, ni vyema kila upande 
walimu na wanafunzi kuzin-
gatia wajibu wake katika zoezi 
zima la ufundishaji na ujifunzaji 
na pia kila upande kudhamiria 
kuwa sababu ya kupatikana kwa 
matokeo bora na hatimaye ustawi 
wa taaluma.

Mwalimu kama mdau muhimu 
wa utoaji wa maarifa na mafunzo 
kwa ujumla, ni muhimu kud-
hamiria kutaka kuona katika 
utekelezaji wa majukumu yake 
ya kila siku ikiwamo kufundisha 
darasani.

Darasa linajengwa katika 
misingi ya mahusiano bora ili 
katika ufundishaji, pawepo na 
matokeo chanya kwani darasa 
lenye chuki, visasi, ugomvi 
na   dharau   haliwezi kutoa 
matokeo bora yenye kukuza 
taaluma na kustawisha  wa maen-
deleo.

Sambamba na hilo, wanafunzi 
kwa upande wao wanapaswa 
kuwaona walimu kama wadau 
muhimu wa kuwasaidia kuzifikia 
ndoto zao, hivyo kuona umuhimu 

wa kuimarisha uhusiano na 
walimu ili kuzifikia ndoto zao za 
kwenda mbali kielimu na kufani-
kiwa kimaisha.

 Kama kila mwanafunzi atam-
wona mwalimu kuwa ni mjenzi wa 
hatima yake kielimu na kimaisha, 
ni dhahiri nidhamu itajengeka   
hivyo kuimarisha uhusiano ili 
kuondoa mkwamo wa kufanikisha 
mustakabali wa elimu na maisha. 

Aidha, ni muhimu vilevile kila 
upande uone kuwa uwepo wa 
uhusiano ni bora kama nyenzo 
muhimu ya kufanikisha kufundi-
sha na kujifunza kwenye matokeo 
chanya.

Muda wote walimu na 
wanafunzi wazingatie kuwa 
kuharibika kwa uhusiano kati yao, 
kutaibua chuki, visasi, ugomvi na 
dharau, hali itakayosababisha 
kushuka kwa taaluma, na kusaba-
bisha malengo ya kuwainua 
watoto kitaaluma na ndoto zao 
kushindikana.

Mchakato wa kufundisha na 
ujifunzaji hauiishii tu ndani ya 
darasa lakini hata nje ya madar-
asa. Hivyo basi, uwepo wa mahu-
siano bora kati ya walimu na 
wanafunzi utawezesha matokeo 
chanya hata nje ya darasa. 

Mathalani, panapotokeo mwa-

nafunzi kushindwa kuelewa kile 
kilichofundishwa darasani, ana-
paswa kutafuta fursa ya kuele-
kezwa na mwalimu hata nje ya 
darasa.

Uwepo wa uhusiano bora 
utawezesha kuwapo kwa uhuru 
hasa kwa wanafunzi kuuliza 
maswali kwa walimu wao  ndani 
na hata nje ya darasa ili kupata 
ufafanuzi wa kile kilicho-
fundishwa ili malengo ya walimu 
kueleweka kwa wanafunzi wao 
kuweze  kutimia kikamilifu.

Pia, mahusiano bora kati ya 
walimu na wanafunzi yanawez-
eshwa na uwepo wa nidhamu 
nzuri ya wanafunzi. Sheria, kanuni 
na miongozi ya shule inasisitiza 
wanafunzi kuwa na nidhamu 
nzuri kama msingi wa kufanikiwa 
kitaaluma na kimaisha pia.

Kama vile mzazi anavyofurahia 
nidhamu bora ya mtoto wake, 
ndivyo ilivyo kwa mwalimu 
ambaye ni mzazi namba mbili. 
Kwahiyo, ni dhahiri mwalimu 
hawezi kumfurahia mwanafunzi 
mwenye nidhamu mbaya. Hivyo 
basi, mwanafunzi ni mdau 
muhimu wa kufanikisha mahu-
siano bora na walimu wake 
kwa kuhakikisha anakuwa na 
nidhamu nzuri kwa kuheshimu 
na kutii maagizo ya walimu na 
pia kusheshimu sheria, kanuni na 
miongozo ya shule.

Nidhamu bora ya wanafunzi 
inashawishi walimu kuongeza ari 
ya kujitoa zaidi kwa wanafunzi 
wao katika ufundishaji na hata 
kutoa hamasa nyingine za kimai-
sha ambazo kwa pamoja ni 
muhimu kwa wanafunzi.

Mwalimu huvutiwa kujitoa 
kwa wanafunzi wenye nidhamu 
bora, hivyo, wanafunzi wakitaka 
kufaidia vitu vya ziada kutoka kwa 
walimu wao, ni muhimu kuwa na 
nidhamu bora.

Ikumbukwe kuwa nidhamu 
bora si tu kuwa ni nyenzo ya 
kujenga mahusiano bora lakini 
ni muhimu katika kufanikiwa 
kitaaluma na kimaisha pia. 
Wazazi, jamii, uongozi wa shule, 
walimu na wanafunzi wana-
paswa kuwa kuwa na umoja 
katika kujenga mahusiano bora 
ili kufikia mafanikio ya kitaaluma. 
Ikumbukwe pia uwepo wa mahu-
siano bora popote pale ni msingi 
wa kufikia mafanikio ya nyanja 
zote za maisha ikiwa ni pamoja 
na taaluma. 

Reubeni Lumbagala ni 
Mwalimu wa Shule ya Sekond-
ari Mlali iliyoko Wilaya ya 
Kongwa mkoani Dodoma.

Maoni: 0620-800462.

Ni muhimu 
vilevile kila 
upande uone 
kuwa uwepo 
wa uhusiano 
ni bora kama 
nyenzo 
muhimu ya 
kufanikisha 
kufundisha 
na kujifunza 
kwenye ma-
tokeo chan-
ya.

Tija mwalimu, wanafunzi 
wanapokuwa na uhusiano bora
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Mradi wa elimu wanufaisha maelfu vijana 
Na Renatha Msungu, DODOMA 

ZAIDI  ya  wanafunzi 2,000 wa-
menufaika na mradi wa elimu ya   
makambi ya usomaji unaoendeshwa 
na Shirika la World Vision Tanzania.

Akizungumza mwishoni mwa 
wiki kwenye maonyesho yaliyoam-
batana na kikao kazi cha asasi zi-
nazotoa huduma ya elimu msingi, 
mwezeshaji kutoka Shirika hilo, 
Grace Shemzigwa, alisema lengo la 

mradi huo ni kuwajengea uwezo wa-
nafunzi kupenda kusoma.

Alisema kambi hizo zimekuwa 
msaada mkubwa kwa watoto wa-
naosoma vijijini kwa kuwa hupata 
fursa ya kukaa pamoja kwa ajili ya 
kujisomea na huazimwa vitabu ili 
kuhamasisha usomaji wao.

“Hizi kambi huwa ni siku ya Ju-
mamosi au Jumapili ama wakati wa 
likizo, zimewawezesha watoto wengi 
kujisomea,” alisema.

Mwezeshaji huyo alisema watoto 
walio kwenye kambi hizo ni wale 
wenye miaka sita hadi 11 ambao ni 
watoto wa darasa la kwanza hadi la 
tatu.

“Katika Mkoa wa Tanga zaidi ya 
watoto 2,000 wamefikiwa kwe-
nye Wilaya za Handeni, Muheza na 
Korogwe, mradi umefikia watoto 
wengine zaidi ya 500 Mkoa wa Mo-
rogoro, mikoa mingine iliyofikiwa 
na mradi ni Arusha na Manyara,” 

alisema.
Alisema kuna umuhimu kwa we-

nyeviti wa vitongoji na vijiji kutimiza 
wajibu wao wa kutoa elimu kwa wa-
zazi juu ya umuhimu wa kupeleka 
watoto kwenye kambi za kujisomea 
kwa kuwa inachangia mwamko wao 
kielimu.

 Mmoja wa wadau wa elimu, Mar-
tine Kihumbe, alisema:  “Hakuna 
kitu bora   na cha msingi kama 
kuishirikisha jamii   hasa kamati za 

wazazi, jamii na shule ili kusaidia wa-
toto wapende shule.”

Awali akifunga kikao hicho, Naibu 
Waziri wa Ofisi ya Rais, Tawala za 
Mikoa na Serikali za Mitaa (TAMI-
SEMI), David Silinde, aliwataka wa-
dau wa elimu na asasi mbalimbali 
kusaidia ujenzi wa miundombinu 
ya elimu kutokana na kuwapo idadi 
kubwa ya wanafunzi wanaotarajiwa 
kujiunga na shule za sekondari mwa-
kani.

Wanaohujumu miradi 
ya maji sasa kukiona
Na Augusta Njoji, DODOMA 

M
KUU wa Wilaya ya 
Kongwa, Remidius 
Emmanuel, amea-
giza viongozi wa vi-

jiji kusimamia miradi ya maji na  
kuwachukulia hatua watu wanao-
hujumu miundombinu ya miradi 
hiyo.

Emmanuel aliyasema hayo juzi 
alipokuwa akipokea mabomba ya 
kusafirisha maji zaidi ya 400 kwa 
ajili ya mradi wa unaotekelezwa 
na Mamlaka ya Majisafi na Usafi 
wa Mazingira Dodoma (DUWASA) 
katika Kijiji cha Ibwaga wilayani 
humo.

Alisema viongozi hao wanapas-

wa kutoa adhabu kwa watakao-
bainika kuhujumu miundombinu 
ya miradi ya maji.

“Ni muhimu sana kuelezea 
sheria inasemaje pale mwa-
nanchi anapokuwa ameharibu 
miundombinu faini yake ni kiasi 
gani, na ninavyofahamu moja 
kati ya adhabu ni faini ya Sh. mil-
ioni tano hadi 50 pale mwananchi  
anapoharibu miundombinu,” 
alisema.

Kwa upande wake, Meneja wa 
DUWASA Kongwa, Amran Gama, 
alisema usambazaji wa maji 
wilayani humo ni utekelezaji wa 
mkakati wa kuboresha huduma 
ya maji Kongwa.

“Leo tumekabidhi mabomba 

423 kati ya 850 ya awamu ya 
kwanza ili kuboresha huduma ya 
maji kwenye eneo hilo,” alisema.

Wakizungumza kwa nyakati 
tofauti, wakazi wa Ibwaga wali-
ishukuru serikali kwa kuhakikisha 
wanapata huduma ya majisafi 
ambayo ilikuwa ni kero ya muda 
mrefu kwao.

Mwenyekiti wa Kijiji cha Ibwa-
ga, Onas Kwanga, alisema tatizo 
la maji lilisababisha migogoro 
kwenye familia kutokana na wa-
nawake kutumia muda mwingi 
kufuata huduma ya maji.

“Watu walikuwa wakitoka wa-
narudi usiku wa manane kuchota 
maji, kwa kweli ilikuwa inasababi-
sha ugomvi ndani ya familia, lakini 

mradi huu sasa umewakomboa 
wananchi na migogoro hiyo,” 
alisema.

Kadhalika, Diwani wa Kata ya 
Ugogoni, Elizabeth Yohana, alise-
ma anaamini kupitia mradi huo 
vijana wa Ibwaga watapata ajira 
za muda mfupi za kuchimba mi-
taro na ujenzi wa visima vya maji.

Katibu Mwenezi wa Chama Cha 
Mapinduzi (CCM) Kongwa, Julius 
Lepupuma, alisema hatua hiyo 
ni utekelezaji wa Ilani ya CCM ya 
kuhakikisha wananchi wanapata 
huduma ya majisafi na salama.

“Ni mafanikio makubwa sana 
tunaishukuru serikali yetu tayari 
inajitahidi kwa mafanikio kwenye 
utekelezaji wa Ilani,” alisema.

Mhandisi Mwinyombeya Humphrey (mbele) wa Shirika la Walter Aid Tanzania akitoa maelezo kwa viongozi mbalimbali  kuhusu eneo hilo  
watakapochimba kisima kwa ajili ya kuwaondolea tatizo la maji kwa  wananchi wa Kijiji cha Maturi jijini Dodoma, walipotembelea eneo hilo 
juzi. PICHA IBRAHIM JOSEPH

Ulega 
aagiza kasi 
ukarabati 
machinjio 
Na Mwandishi Wetu, DODOMA

NAIBU Waziri wa Mifugo na Uvuvi, 
Abdallah Ulega, ameagiza uon-
gozi wa machinjio ya Jiji la Dodoma 
kuhakikisha unakamilisha ukarabati 
ifikapo Septemba 15, mwaka huu.

Agizo hilo alilitoa jana alipofanya 
ziara ya kushtukiza kujionea maen-
deleo ya ukarabati wa machinjio 
hayo ulioanza Julai 15, mwaka huu.

Ulega alisema ameridhishwa na 
ukarabati unaoendelea kufanywa 
ambapo hadi sasa zimetumika Sh. 
milioni 40 kwa kutumia mapato yake 
ya ndani.

“Kila maelekezo tunayoyatoa, 
tunayatoa kwa wakati maalum na 
kinachofuata ni ufuatiliaji wa karibu, 
tunatoa maelekezo na kufuatilia 
utekelezaji wake, tunawapongeza 
watendaji wetu wizarani maana kila 
maelekezo tunayoyatoa wanayasi-
mamia na mnafanya kazi nzuri 
maelekezo tunayoyatoa mnayafany-
ia kazi,” alisema.

Alisema anataka kuona machinjio 
hayo yanabadilika na kuwa bora.

“Nimeridhika na ukarabati unaoen-
delea hadi sasa ambapo awali uon-
gozi wa machinjio ulihitaji Sh. bilioni 
tatu, lakini niliagiza kuanza kufanya 
ukarabati kwa kutumia mapato ya 
ndani.”

“Nilipotoa maelekezo nilitaka 
yanasimamiwe usiku na mchana 
na kuyafuatilia hadi mwisho wake 
nataka maboresho haya yawe yame-
kamilika kufikia Septemba 15, mwaka 
huu,” alisema.

Kwa upande wake, Kaimu Mku-
rugenzi wa Idara ya Uzalishaji na 
Masoko kutoka Wizara ya Mifugo na 
Uvuvi, Stephen Michael, alisema hadi 
sasa ukarabati wa machinjio ya Jiji la 
Dodoma yamefikia zaidi ya asilimia 
90 ambapo maeneo 13 kati ya 15 
yatakuwa yamekamilika mwisho 
wa mwezi huu na maeneo mawili 
yaliyobakia yatakamilika Septemba 
15, mwaka huu.

Alisema wamesimamia maelekezo 
hayo kutokana na kutambua athari 
zinazoweza kujitokeza kwa ulaji wa 
nyama isiyo na usalama.
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Na Nebart Msokwa, 
BUSOKELO 

W
AZIRI wa Nishati, 
Dk. Medard Kalem-
ani, amekataa 
kuwasha umeme 

katika Kijiji cha Kipapa kilichopo 
Kata ya Lufilyo Halmashauri ya 
Busokelo mkoani Mbeya huku 
akiagiza Msimamizi wa Mradi wa 
usambazaji wa Umeme Vijijini 
(REA) wa halmashauri hiyo aon-
dolewe.

Waziri Kalemani aligoma 
kuwasha umeme huo mwis-
honi mwa wiki baada ya  
kubaini idadi ya wa-
nanchi waliounganishiwa 
umeme ni ndogo kuliko  
walioomba na kulipia huku pia 
vijiji vilivyounganishiwa nishati 
hiyo vikiwa vichache kuliko  
vinavyotakiwa kuunganishiwa.

Katika Kijiji hicho cha Kipapa, 
Waziri Kalemani alisema ali-
baini kuwa wananchi waliokuwa 

wameomba kuunganishiwa ni-
shati hiyo na kulipia ni 36, lakini 
waliounganishiwa na Mkandar-
asi anayefanya kazi hiyo wakiwa 
watatu pekee.

Vilevile alibaini kuwa ka-
tika mkoa mzima wa Mbeya vij-
iji vinavyotakiwa kuunganishiwa 
umeme ni 119, lakini vilivyoun-
ganishiwa ni vijiji vitatu pekee na 
mkataba unaonyesha bado miezi 
minne kumalizika.

Waziri Kalemani alisema kwa 
Mkandarasi anayefanya kazi ya 
kuunganisha umeme kwenye 
vijiji hivyo alianza kazi mwezi 
Machi na anatakiwa  kukamilisha 
mwezi Desemba, lakini mpaka 
sasa kazi ipo  chini ya  asilimia  
90.

“Siwezi kusafiri kote huko 
halafu nafika hapa nakuja na-
washa umeme kwenye nyumba 
tatu pekee, kwa sasa naagiza 
hawa ambao wameunganishiwa 
wawashiwe umeme waendelee 
kuutumia, lakini Mkandarasi 

aongeze kasi ili ndani ya muda 
uliobaki wananchi wapate hu-
duma,” alisema Dk. Kalemani.

Vilevile, alimuagiza Meneja wa 
Kanda wa Shirika la Umeme Tan-
zania (TANESCO) na wa Mkoa wa 
Mbeya kuandaa taarifa kuhusu 
uwezo wa Mkandarasi ili kama 
itabainika kuwa na yeye uwezo 
wake mdogo aondolewe.

Aliagiza Mkandarasi akamil-
ishe kazi hiyo ndani ya mwezi 
mmoja ili mwishoni mwa mwezi 
ujao aende kuwawashia ama 
atume mtu mwingine kwenda 
kumwakilisha hasa kama wa-
takuwa wengi.

Katibu Tawala wa Wilaya ya 
Rungwe, Nkondo Bendera alise-
ma wilaya hiyo ina vijiji 99, lakini 
vilivyounganishiwa umeme vipo 
70 na 29 bado havijaunganishiwa 
nishati hiyo.

Alisema vitongoji vipo 456, la-
kini vilivyounganishiwa nishati 
hiyo ni 200 pekee na kwamba 
serikali ya wilaya hiyo itahakiki-

sha inashirikiana na TANESCO 
na REA kuwasimamia wakandar-
asi wanaofanya kazi kwenye vijiji 
ili kuhakikisha umeme unavifikia 
vijiji vyote ambavyo vipo kwenye 
mradi huo.

“Kwa takwimu hizo ni kwam-
ba kwa Busokelo tumefikia zaidi 
ya asilimia 90, lakini huku Rung-
we tupo asilimia 70.7 na naamini 
kwa awamu hii tutafikia asilimia 
100,” alisema Bendera.

Kwa upande wake Meneja wa 
TANESCO Wilaya ya Rungwe, 
Mhandisi Tumaini Nyari, alise-
ma mpaka sasa wananchi wal-
ioomba kuunganishiwa umeme 
ni 286 na  mpaka kufikia katikati 
mwa mwezi Septemba wote wa-
takuwa wameunganishiwa ni-
shati hiyo.

Katika hatua nyingine Waziri 
Kalemani aliwataka wananchi 
kutoa taarifa endapo mtendaji 
yeyote wa REA ama TANESCO 
atawaomba rushwa ili hatua zi-
chukuliwe.

Waziri agoma kuwasha umeme 
ataka msimamizi mradi aondolewe

Watumishi wote Momba watakiwa kuishi eneo la kazi
Na Nebart Msokwa, MOMBA

MKUU wa Wilaya ya Momba, 
mkoani Songwe, Faky Lulandala, 
ameagiza watumishi wote wa 
Halmashauri ya Momba kuanza 
kuishi katika eneo lao la kazi 
ambako ni Makao Makuu ya hal-
mashauri hiyo yaliyopo Chitete.

Alitoa agizo hilo mwishoni 
mwa wiki wakati wa kikao cha 
Baraza la Madiwani wa hal-
mashauri hiyo na kubaini baadhi 
ya watumishi wanaishi Vwawa, 
Tunduma na wengine wanaishi 
mkoani Mbeya.

Alitahadharisha kuwa hatua 
kali zitachukuliwa dhidi ya wa-
tumishi hao kwa maelezo kuwa 
utaratibu huo unasababisha hu-
duma kwa wananchi kuwa hafifu 
kuliko matarajio ya serikali.

“Nakuagiza Mkurugenzi 
uhakikishe watumishi wote wa-
napatikana hapa muda wote na 
sio vinginevyo, Halmashauri ili-

letwa huku ili kusogeza huduma 
kwa wananchi sasa kitendo cha 
watumishi kutopatikana huku 
kinasababisha maana ya kuleta 
halmashauri huku kupotea,” 
alisema Lulandala.

Alisema baadhi ya watumishi 
hao ni wakuu wa idara kwahiyo 
kitendo cha kukaa mbali na kituo 
chao cha kazi wanaweza wakasa-
babisha utekelezaji wa baadhi ya 
miradi kutokuwa na ufanisi.

Alisema amebaini baadhi ya 
watumishi wanagoma kukaa ka-
tika eneo hilo kwa kuwa liko ki-
jijini ambako baadhi ya huduma 
muhimu hazipatikani na kuwa-
taka kukaa huko ili huduma zi-
wakute huko.

“Wewe ni Mganga Mkuu wa 
Halmashauri unatakiwa usi-
mamie ujenzi wa zahanati, waka-
ti mwingine unatakiwa uwapo 
kituoni mpaka siku za Jumamosi 
na Jumapili kwa sababu mafundi 
huwa wanafanya kazi hata siku 

hizo, lakini pia unatakiwa usi-
mamie shughuli za afya, wajawa-
zito hawaachi kujifungua kwa 
sababu wewe haupo,” alisema 
Lulandala. Mkurugenzi Mtend-
aji wa halmashauri hiyo, Regna 
Bieda, alisema hata yeye wakati 
anaanza kazi katika eneo hilo 
alibaini uwapo wa tatizo hilo na 
tayari alishaanza kuchukua hat-
ua ili kukomesha tatizo hilo.

Alisema katika eneo hilo seri-
kali ilishajenga nyumba kwa 
ajili ya kuishi watumishi na hata 
watu binafsi wamejenga  zenye 
ubora ambazo wanaweza wakai-
shi watumishi hao.

Kwa upande wake Mbunge 
wa Jimbo la Momba, Condester 
Sichalwe, aliipongeza serikali 
kwa kulitambua jambo hilo kwa 
kuwa kitendo cha baadhi ya wa-
tumishi kuishi nje ya maeneo 
yao ya kazi yanaweza kukwami-
sha maendeleo kwa wananchi.

Alisema utaratibu huo una-

sababisha baadhi ya huduma 
muhimu kukwama na kuiomba 
serikali kuendelea kusimamia 
utaratibu huo wa watumishi ku-
kaa kwenye vituo vyao vya kazi 
ili wananchi wapate huduma 
muhimu muda wote.

Katika hatua nyingine, Mkuu 
wa wilaya hiyo aliagiza viongozi 
wa halmashauri hiyo kuimarisha 
mifumo ya ukusanyaji wa ma-
pato pamoja na kubuni vyanzo 
vipya ili ukusanyaji wa mapato 
hayo uongezeke.

Alisema wapo baadhi ya wa-
tendaji wa vijiji na kata wana-
tumia vibaya fedha za serikali 
ikiwamo kutumia za makusanyo 
ya ushuru bila kufuata sheria na 
kutahadharisha kuwa hatua kali 
zitachukuliwa dhidi yao.

Alisisitiza kuwa Halmashauri 
ya Momba ni miongoni zilizo na 
vyanzo vingi vya mapato vikisi-
mamiwa vizuri vitasaidia kwe-
nye utekelezaji wa miradi.

Washindwa kwenda  
zahanati waomba 
muuguzi wa kike
Na Nebart Msokwa, MBARALI

WANAWAKE wa Kijiji cha Mulungu 
kilichopo katika Kata ya Miombweni, 
wilayani Mbarali wamesema wanashind-
wa kwenda katika zahanati ya kijiji 
hicho kupata huduma za afya ya uzazi 
kwasababu zahanati hiyo haina muuguzi 
wa kike ambaye wanaweza kumueleza 
matatizo yao kwa uwazi.

Hayo yalisemwa mwishoni mwa 
wiki na Ofisa Mtendaji wa Kijiji hicho, 
Anganile Luvanda wakati alipokuwa 
anasoma taarifa ya wanawake hao kwe-
nye hafla fupi ya kukabidhiana mradi 
wa kisima cha maji na vyoo vya kisasa 
katika zahanati hiyo mradi uliotekelezwa 
na Shirika la Kimataifa la Kuhudumia 
Watoto (UNICEF) kupitia mradi wake wa 
SAWA.

Aliiomba serikali kukisaidia kijiji hicho 
kutatua tatizo hilo kwa kuwapelekea 
wauguzi wa kike ili kuwapa uhuru wa-
nawake hao kujieleza shida zao jambo 
litakalosaidia kupunguza vifo vya mama 
na mtoto.

Alisema baadhi ya wanawake wanao-
gopa kujieleza matatizo yao ya kiafya 
kwa wauguzi na wakunga wa kiume na 
hivyo kutopata huduma sahihi na wen-
gine hawaendi kwenye zahanati hiyo 
wakiogopa kuhudumiwa na wanaume.

“Kuna baadhi ya shida za sisi wa-
nawake huwa ni nyeti kiasi kwamba 
hatuwezi kuzieleza kwa uhuru tunapo-
hudumiwa na mkunga mwanamme, 
tunaomba serikali itusaidie kwa kutu-
letea muuguzi mwenye jinsi kama sisi,” 
alisema Anganile.

Alisema ujenzi wa vyoo bora na mradi 
wa maji iliyotekelezwa na Shirika la 
UNICEF, vitasaidia kuboresha huduma 
za afya kwa wananchi wa kijiji hicho 
pamoja na vijiji jirani wanaohudumiwa 
na kushukuru Shirika hilo kwa kuwa-
saidia kuboresha huduma hiyo.

Akizungumzia miradi ya maji na ujenzi 
wa vyoo iliyotekelezwa katika zahanati 
hiyo, Msimamizi wa miradi hiyo kutoka 
UNICEF, Mhandisi Beatus Peter, alisema 
katika zahanati hiyo walijenga vyoo vi-
tatu vyenye matundu matatu kila kimoja 
na moja ya matundu ni kwa ajili ya watu 
wenye ulemavu.

Alisema baadhi ya matundu hayo 
yatakuwa yanatumiwa na wagongwa 
pamoja na ndugu wanaowauguza wag-
onjwa na mengine yatakuwa kwa ajili 
ya watumishi wa zahanati hiyo ambayo 
yametenganishwa kati ya wanaume na 
wanawake.

“Lakini huu mradi wa maji hatujaishia 
kusaidia kwenye zahanati pekee bali 
hata maeneo mengine, tumeuweka kati-
ka mifumo mitatu, mfumo mmoja ni kwa 
ajili ya zahanati, mwingine ni kwa ajili ya 
wananchi na wa mwisho ni kwa ajili ya 
shule ya Msingi,” alisema Mhandisi Peter.

Kwa upande wake mwakilishi wa 
Mkurugenzi Mtendaji wa Halmashauri ya 
Wilaya ya Mbarali ambaye pia ni Mgan-
ga Mkuu wa Wilaya hiyo, Dk. Godfrey 
Mwakalila alisema tatizo la wanawake 
wa Kijiji hicho ameichukua kwa ajili ya 
kuifanyia kazi. Aidha aliwataka wananchi 
wa kijiji hicho kutunza miundiombinu 
iliyojengwa na serikali pamoja na wadau 
katika zahanati hiyo ili iwasaidie kwa 
muda mrefu.

 Dereva 
bodaboda 
akiifanyia 
matengen-
ezo pikipiki 
yake huku 
akiwa 
amepakia 
magunia ya 
mkaa katika 
Kijiji cha 
Ileya kili-
choko Kata 
ya Lwanjilo 
Halmashauri 
ya Wilaya 
ya Mbeya 
hivi karibu-
ni. PICHA: 
NEBART 
MSOKWA
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17,000 waunganishiwa umeme miezi 6
Na Rahma Suleiman,  
ZANZIBAR

SHIRIKA la Umeme Zanzibar 
(ZECO) limesema zaidi ya wate-
ja 17,000  wameunganishia hu-
duma ya umeme katika kipindi 
cha Januari hadi Juni mwaka 
huu Unguja na Pemba. 

Meneja Mawasiliano na Hu-
duma kwa Wateja wa Shirika 
hilo, Salum Abdallah Hassan, 
alibainisha hayo alipokuwa 
akizungumza na vyombo vya 
habari kuhusiana na mafanikio 
na changamoto zinazolikabili 
shirika hilo. 

Alisema hatua hiyo imeli-

fanya shirika kufanikiwa kulipa 
deni la Sh. billioni 65 wanalo-
daiwa na Shirika la Umeme 
Tanzania (TANESCO), hivyo 
kubakia Sh. bilioni saba.

Alisema  kuongezeka kwa 
wateja hao kumefuatia kuwapo 
kwa punguzo la gharama za 
kuunganisha umeme kutoka 
Sh. 400,000 hadi Sh. 200,000 
kuhakikisha wananchi wana-
faidika na huduma hiyo.

“Awali tulikuwa tunapata  
wateja 1,500, lakini tangu ku-
punguza gharama tunapata 
wateja 4,500 mpaka 5,000 kwa 
mwezi kutokana na wananchi 
wengi kuhitaji huduma hiyo,”  

alisema. 
Hata hivyo, alisema wapo 

baadhi ya wateja wameshalipa, 
lakini maombi yao yanaendelea 
kufanyiwa kazi ili kuwaweze 
wapate huduma kwa wakati.

“Tunalazimika kufanya kazi 
siku za sikukuu na siku za 
mapumziko kuhakikisha wa-
nanchi wanapata nishati hiyo 
na kuwaletea maendeleo,” 
alisema.  Alisema licha ya mata-
tizo madogo yaliyojitokeza, kwa 
sasa ZECO inafanyakazi kubwa 
katika kuwahudumia wateja 
wake. 

Aliwataka wananchi kua-
cha tabia ya kutuma watu kwa  

kuwafanyia malipo, badala  
yake kwenda wenyewe ili kue-
pusha migogoro isiyokuwa ya 
lazima. 

Akizungumzia kuhusu utoaji 
wa nguzo mbovu kwa maeneo 
ya Unguja na Pemba meneja 
huyo alisema nguzo 20,346 
wamebadilisha kwa lengo la  
kuwapatia wateja huduma 
nzuri. 

Hivyo, aliwataka wananchi 
kuthamini juhudi zinazo-
chukuliwa na serikali  ka-
tika kuilinda na kuhifadhi 
miundombinu ya umeme ili  
isihujumiwe.

Rais Mwinyi kukagua miradi Pemba 
Na Rahma Suleiman, PEMBA

R
AIS wa Zanzibar  na 
Mwenyekiti wa Baraza la  
Mapinduzi, Dk. Hussein 
Ali Mwinyi, leo anataraji-

wa kufanya ziara  yake   kisiwani   
Pemba kuanzia Mkoa wa Kaskazini 
Pemba.

Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa 
na Mkurugenzi wa Mawasiliano Iku-
lu Zanzibar, Abdul Van Mohamed, 
Rais atakuwa na ziara katika mikoa 

yote miwili ya Pemba ambapo 
ataanzia Mkoa wa Kaskazini Pemba 
na kumalizia Mkoa wa Kusini Pem-
ba.

Alisema ziara hiyo ya Rais  
ambapo ataambatana na  
viongozi mbalimbali wa serikali, na 
kwamba inatarajia kumalizika Sep-
temba 3. 

“Katika ziara hiyo Rais Dk. Mwinyi 
atatembelea na kukagua miradi 
mbalimbali ya kimaendeleo kwenye 
mikoa ya Kaskazini na Kusini Pem-

ba pamoja na wilaya zake,” alisema.
Van alisema kuwa katika  

ziara hiyo Dk. Mwinyi atazun-
gumza na wananchi katika kupitia 
makundi mbalimbali, na kwamba 
hivyo hiyo ni fursa adhimu kwa  wa-
nanchi.

Naye Mkuu wa Mkoa wa Kaskazi-
ni Pemba, Salama Mbarouk, alisema 
maandalizi ya ziara hiyo yamekami-
lika na kuwataka wananchi kuonye-
sha ushirikiano kwa wageni wanao-
toka nje ya Kisiwa cha Pemba.

Kabla ya kuanza kwa ziara hiyo, 
Dk. Mwinyi atapokea taarifa ya 
utekelezaji ya Mkoa wa Kaskazini 
Pemba ambayo itawasilishwa na 
Mkuu wa Mkoa huo katika ukumbi 
wa Halmashauri ya Micheweni.

Alisema baada ya kupokea taarifa 
hiyo atakwenda Kiuyu Mbuyuni ku-
zungumza na wakulima wa mwani, 
pia ataelekea Kijiji cha Maziwa 
Ng’ombe katika eneo la uwekezaji, 
ambapo atakagua utekelezaji wa 
barabara ya eneo la uwekezaji, 

atakagua na kupata maelezo mafu-
pi ya Bandari ya Shumba Mjini na 
baadaye atatembelea Hospitali ya 
Micheweni.

Pia Rais Dk. Mwinyi atatembelea 
Shule ya Sekondari ya Dk. Amani, 
atakagua kituo cha daladala Konde 
kwenda Makangale Sokoni kupata 
maelezo kuhusu  barabara ya Ma-
kangale na leo atamalizia ziara 
yake kwa kukagua mnara wa kutoa  
huduma ya maji  Wilaya ya 
Micheweni.

Mjasiriamali Sinajambo Mkonde Makame akimuuzia bidhaa za mikoba Khamisuu Ali katika maonyesho ya Kizimkazi mjini Zanzibar 
mwishoni mwa wiki. PICHA: RAHMA SULEIMAN

Na Mwandishi Wetu, ZANZIBAR

MJUMBE wa Kamati Kuu ya Chama cha ACT- 
Wazalendo, Othman Masoud Othman, amesema 
Zanzibar inahitaji viongozi makini wenye upeo 
wanaoweza kupambana na matatizo ya kijamii 
ukiwamo ukosefu wa ajira na kuondoa umaskini.

Othman ambaye ni Makamu wa Kwanza 
wa Rais wa Zanzibar, aliyasema hayo Kianga 
Wilaya ya Magharib Unguja alipofungua Mkuta-
no Mkuu wa Mkoa Magharib ‘A’ wa chama hicho.

Alieleza kuwa Zanzibar hivi sasa ina vijana 
wengi waliohitimu elimu  za viwango tofauti 
zikiwamo shahada, lakini kutokana na ukosefu 
wa ajira kulikosababishwa na uongozi mbaya, 
wamekuwa wakijishirikisha na biashara ndogo 
za kama  maduka na magenge.

Alisema wengine wamekosa kazi za kufanya, 
jambo ambalo linasababisha kutofikiwa lengo la 
kuondoa umaskini Zanzibar.

Hivyo, aliwaomba  wajumbe wa mkutano huo 
kuelewa kwamba matatizo hayo na mengine 
ya kijamii, yataondoka kwa kuwa na viongozi 
makini na  waadilifu, na kuwataka kuhakikisha 
kwamba linapokuja suala la uchaguzi wanacha-
gua viongozi wenye uopeo wa kusaidia kutatua 
shida za wananchi na kuleta maendeleo ya 
Zanzibar. Aidha alisema kwamba ACT- Wazal-
endo inaamini kwamba Zanzibar ina uwezo 
mkubwa wa kukabiliana vyema na changamoto 
mbalimbali za  kijamii na kuondoa umaskini, 
lakini ni lazima kuwapo viongozi wenye uwezo 
na waadilifu watakaopanga mipango mizuri ili 
kila mtu aweze kupata  ajira na kukuza maende-
leo ya jamii.

“Sisi ni wachache sana, lakini tunashindwa na 
nchi kama Seychelles, Singapore, nazo ni nchi 
ndogo sana kuliko Tumbatu, lakini kutokana 
umakini wao na viongozi wameweza kuipiga 
hatua,” alisema.

Aidha, aliwakumbusha  viongozi hao kufa-
hamu kwamba viongozi bora ndio watakuwa 
na upeo wa kujua na kujadili vyema mambo 
na matatizo ya wananchi ikiwamo kuiangalia 
ufanisi wa utekelezaji wa serikali katika maju-
kumu mbalimbali iliyopewa na wananchi.

“Kiongozi mwenye  imani na  anayefuata vy-
ema misingi ya uadilifu husaidia sana nchi kuwa 
na amani na maendeleo,” alisema. 

Aliwataka viongozi hao kuendelea kujitolea 
kukitumikia chama chao na ndio mtaji mkubwa 
na muhimu utakaowawezesha kuendelea kupata 
viongozi bora katika ngazi mbalimbali.

Aliwataka viongozi kufanya kazi vizuri na 
kujenga imani kwa wananchi, na kwamba uki-
poteza imani unakuwa huna namna ya kuireje-
sha.

Naye Mwenyekiti wa ACT- Wazalendo wa 
Mkoa huo, Raisa Abdalla Mussa, aliwahimiza 
viongozi hao kushiriki vyema katika vikoa vya 
chama kwa kuwa ndio kujenga uhai wa chama.

Masoud wa ACT 
ataka viongozi  
wenye upeo
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TANGAZO

MATANGAZO MCHANGANYIKO

TAHADHARI: Wasomaji wanatakiwa kuuliza na kuchukua ushauri sahihi kabla ya kutuma fedha, au kuingia katika gharama yoyote kati yake na mtangazaji 

THE GUARDIAN LIMITED hawatahusika kwa malipo au manunuzi yoyote kati ya muuzaji na mnunuaji kwa matangazo yaliyochapishwa katika gazeti hili.
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Rais Hichilema ateua wakuu 
wapya wa jeshi na polisi
Lusaka, ZAMBIA

RAIS wa Zambia Hakainde Hichil-
ema, amewateua wakuu wapya wa 
jeshi na kuwabadilisha makamish-
na wote wa polisi, baada ya kuahidi 
kutoa mwelekeo wa vikosi vya us-
alama kuwajibika zaidi kwa raia.

Jumapili Rais Hichilema ali-
tangaza makamanda wapya wa 
Jeshi la Zambia, Jeshi la Anga na Hu-
duma ya Kitaifa, manaibu wao na 
vile vile Inspekta Jenerali wa Polisi 
(IGP). 

Makamishna wote wa polisi wa 
mkoa, wameondolewa majukumu 
yao, ingawa nafasi zao hazijajazwa.

Hichilema alisema viongozi 
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Apambana na 
Simba kumwokoa 
mwanawe

ANC yakumbwa na 
ukata, yashindwa 
kulipa mishahara

Caliornia, MAREKANI

MWANAMKE mmoja mjini Califor-
nia, nchini Marekani, amemwokoa 
mtoto wake wa miaka mitano 
kutoka kwenye shambulio la simba 
wa mlimani.

Mtoto huyo alikuwa akicheza nje 
ya nyumba yake, eneo la Calaba-
sas katika milima ya Santa Monica, 
Magharibi mwa Los Angeles, simba 
alipomshambulia.

Mtoto aliburuzwa kwenye nyasi, 
mama yake alikimbia nje na kum-
piga simba kwa mikono yake, hadi 
akamuacha mtoto wake.

Mnyama huyo alipatikana 
baadaye na kupigwa risasi na 
maofisa wa wanyamapori.

Mtoto alipata majeraha kichwani 
na mwilini, sasa yuko katika hali 
nzuri katika hospitali iliyopo Los 
Angeles, shirika la habari la Associ-
ated Press liliripoti.

Kapteni Patrick Foy, msemaji wa 
idara ya samaki na wanyamapori 
California, aliiambia AP kwamba 
mama huyo ameokoa maisha ya 
mtoto wake.

Uchunguzi wa DNA baadaye 
ulithibitisha kuwa mnyama huyo 
ndiye aliyemshambulia mtoto.

Mashambulio ya simba wa 
milimani ni nadra sana Amerika 
Kaskazini. BBC

Johannesburg, AFRIKA KUSINI

CHAMA tawala nchini Afrika 
Kusini, African National Congress 
(ANC), kiko madarakani tangu 
uchaguzi wa kwanza huru, mwaka 
1994, hakina uwezo tena wa kulipa 
wafanyakazi wake mishahara.

Kutokana na hali hiyo kumekuwa 
na mgawanyiko na manung’uniko 
katika chama hicho na athari 
katika kuwasilisha orodha za 
wagombea katika uchaguzi ujao 
wa serikali za mitaa uliopangwa 
kufanyika, Oktoba mwaka huu.

Wafanyakazi zaidi ya 100 wa 
chama cha kihistoria cha Nelson 
Mandela, bado hawajapata misha-
hara yao kwa miezi ya Julai na 
Agosti na hivyo wameanzisha 
harakati za mgomo.

Ofisi za chama katika ngazi ya 
kitaifa zimefungwa, barua ya kila 
wiki ya chama cha ANC haiku-
weza kuchapishwa na chama 
hicho kimelazimika kutoa wito wa 
michango kwenye Twitter.

Hatua hiyo imekosolewa vi-
kali na watumiaji wa mitandao ya 
kijamii, wakati Jacob Zuma alitu-
mia mbinu hiyo hiyo siku chache 
zilizopita kuomba harambee ili 
kulipia gharama za kesi yake ma-
hakamani. rfi

Wafanyakazi wa ndege ya abiria Turkish Airlines ya Uturuki, wakiwa pamoja na mtoto mchanga wa kike, ali-
yepewa jina la Havva, aliyezaliwa saa chache baada ya mama yake Muafghanistan, kujifungua ndani ya ndege 
ikitokea Dubai kuelekea Birmingham, Uingereza, jana. PICHA/REUTERS

afariki dunia 
baada ya kupata 
chanjo ya Pfizer
Wellington, NEW ZEALAND

NEW Zealand imeripoti kile inachoamini kuwa kifo cha kwan-
za kinachohusisha chanjo ya corona ya Pfizer.

Bodi huru inayoangazia usalama wa chanjo, imesema kifo 
cha mwanamke mmoja pengine ni kutokana na maumivu ya 
misuli ya moyo.

Pia imesema kulikuwa na changamoto nyingine ambazo 
kuna uwezekano zilisukuma athari za chanjo kutokea.

Waangalizi wa Ulaya walisema kuwa ugonjwa huo ni ‘nadra’ 
na kuwa faida ya chanjo ni kubwa zaidi kuliko athari mpya za 
chanjo. Taarifa rasmi kuhusu sababu ya kifo bado haijatolewa.

Hata hivyo, Bodi inayoshughulikia usalama wa chanjo ya 
Covid-19 ilisema kuwa maumivu ya misuli ya moyo ‘pengine 
yalitokana na chanjo’.

“Hii ni kesi ya kwanza New Zealand, kifo kimehusishwa na 
chanjo ya Pfizer COVID-19.  Wakati Kituo cha ufuatiliaji wa 
athari mbaya kimepokea ripoti nyingine za vifo kwa mtu ali-
yepewa chanjo ya hivi karibuni, lakini hakuna taarifa ya kifo 
inayohusishwa na chanjo, “kilisema chanzo cha taarifa. bbC

wapya wa ofisi lazima wawe kwa 
maslahi ya watu kwa moyo na wa-
tumikie nchi kwa bidii, kuhakiki-
sha haki za binadamu na uhuru 
vinaheshimiwa.

Alisema polisi lazima wafanye 
uchunguzi sahihi kabla ya ku-
wakamata washukiwa na kwamba 
“hakuna mtu anayepaswa ku-
kamatwa kabla ya uchunguzi ku-
kamilika”.

Hakainde, ambaye alichaguliwa 
kuwa rais mapema mwezi huu kwa 
ushindi wa kishindo, amekuwa 
mwathirika wa ukatili wa polisi 
hapo zamani. Alikamatwa na ku-
zuiwa mara kadhaa na alikuwa 
ameahidi kushughulika na unyan-

yasaji wa vikosi vya usalama.
Makundi ya kutetea haki za bin-

adamu yalimlaumu rais wa zamani 
Edgar Lungu kwa kuukandamiza 
upinzani nchini humo, huku uka-
tili wa polisi ukitajwa kusababisha 
vifo vya watu watano tangu aingie 
madarakani mwaka 2016. 

Hichilema, amewahi kukamatwa 
mara kadhaa wakati akiwa katika 
shughuli zake za kisiasa na aliahidi 
kulishughulikia tatizo hilo katika 
kampeni zake za uchaguzi. 

Wakati wa uteuzi huo, Hichilema 
aliwasisitiza polisi kwamba hakuna 
mtu anayepaswa kukamatwa kabla 
ya uchunguzi kukamilika.

DW/bbC

Polisi lazima 
wafanye 
uchun-
guzi sahihi 
kabla ya ku-
wakamata 
washukiwa 
na kwamba 
“hakuna mtu 
anayepaswa 
kukamatwa 
kabla ya 
uchunguzi 
kukamilika”.

Mashirika yataka Salva Kiir, 
Riek Machar wajiuzulu
Juba, SUDAN KUSINI

MASHIRIKA kadhaa yanayojumuisha wasomi, 
wanasheria, mashirika ya wanawake na vijana, 
yametoa wito kwa raia wa Sudan Kusini, kuanda-
mana Jumatatu, jana, kote nchini. 

Wakimshutumu rais na makamu wa rais kwa 
kuitumbukiza nchi hiyo katika machafuko.

Miaka 10 baada ya uhuru, Sudan Kusini ni moja 
wapo ya nchi maskini zaidi duniani.  Asilimia 82 ya 
raia wake, wanaishi chini ya kiwango cha umaskini 
kulingana na Benki ya Dunia (WB), licha ya mafuta 
na misaada kutoka kwa jamii ya kimataifa.

“Wanapotawala pamoja, hakuna kinachoendelea! 
Hawakubaliani kwa chochote, ni mvutano tupu. Na 
wasipokuwa pamoja, vita vinazuka na wanawajibi-
ka kwa mateso, uharibifu na vifo vingi vya raia,” 
alibainisha Rajab Mohandis mmoja wa mwanacha-
ma wa muungano wa  mashirika ya kiraia. 

Serikali haijajibu, ingawa msemaji wa rais ame-
onya juu ya kile anachokiita tamko la vita, akikum-
busha kwamba makubaliano ya amani ni kwamba 
uchaguzi utafanyika mnamo mwaka 2023. rfi



Nuno: Spurs kuwa 
kileleni haina maana 
LONDON, England

NUNO Espirito Santo amesema 
kuwa kileleni mwa msimamo wa 
Ligi Kuu England “hakumaanishi 
chochote” baada ya Tottenham 
kuendelea kuwa na mwanzo 
mzuri wakati wakishinda bao 1-0 
dhidi ya Watford.

Son Heung-min alicheza mechi 
yake ya 200 kwenye Ligi Kuu Eng-
land na alifunga bao hilo kwa ad-
habu ndogo pale kweye dimba la 
Tottenham Hotspur, Jumapili.

Raia huyo wa Korea Kusini ali-
ifanya Spurs kupaa kileleni mwa 

msimamo na Nuno akaweka reko-
di ya kuwa kocha wa pili kushinda 
mechi zake za mwanzo za Ligi Kuu 
katika historia ya klabu hiyo ya ji-
jini London, wa kwanza akiwa Ar-
thur Rowe aliyefanya hivyo mwaka 
1949.

Tottenham imeshinda mechi 
zake zote tatu za ufunguzi wa Ligi 
Kuu msimu huu bila kuruhusu bao 
kwa mara ya kwaza katika historia 
yao, lakini Nuno – ambaye timu 
yake imefunga jumla ya mabao 
matatu kwenye mechi hizo, haoni 
kama kuna chochote kwa wao kwa 
kukaa kileleni.

habari michezo
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MILAN, Italia 

S
TEFANO Pioli amefunguka 
kwamba, atawachezesha Ol-
ivier Giroud pamoja na Zlatan 
Ibrahimovic msimu huu baada 

ya Mfaransa huyo kufungua akaunti 
yake ya mabao kwa Milan, wakati aki-
funga mara mbili dhidi ya Cagliari.

Giroud alifunga bao lake la kwanza 
kwa shuti kali kwenye mchezo huo 
wa Ligi Kuu Italia, Serie A, juzi Juma-
pili pale katika dimba la San Siro na 
baadaye akaongeza la pili kwa mkwa-
ju wa penalti, wakati Milan wakiibuka 
na ushindi wa mabao 4-1.

Kwa kufunga mabao yake mawili 
kipindi cha kwanza, Giroud alikuwa 
mchezaji wa kwanza kufunga mara 
mbili kwenye mchezo wake wa 
kwanza wa ligi nyumbani kwa ‘Ros-
soneri’ hao tangu Mario Balotelli ali-
pofanya hivyo Februari 2013.

Ibrahimovic amekuwa mchezaji 
mkubwa wa Milan tangu aliporudi 
klabuni hapo Januari 2020, lakini 
mkongwe huyo yupo benchi akiugu-
za jereha la goti ambalo aliumia Mei 
mwaka huu.

Pioli ana matumaini Ibrahimovic 
atarudi kwenye kikosi chake baada 
ya mapumziko ya mechi za kimataifa 
kwa wiki mbili zijazo na anapanga 
kumpanga kuwa patina wa Giroud 
kwenye safu ya ushambuliaji.

Giroud, 
ibrahimovic 
kuanza 
pamoja milan
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MANCHESTER, England 

KOCHA wa Manchester United, 
Ole Gunnar Solskjaer, anaamini 
Mason Greenwood, atakuwa 
mchezaji mkubwa kwa klabu na 
nchi baada ya kufunga bao la pe-
kee na la ushindi dhidi ya Wolves.

Greenwood alifunga bao hilo Ju-
mapili katika dakika ya 80 wakati 
United wakiweka rekodi ya ku-
cheza mechi 28 mfululizo bila ku-
poteza ugenini kwenye Ligi Kuu 
England.

Kwa kufanya hivyo, mchezaji 
huyo mwenye umri wa miaka 19, 
aliweka rekodi ya kuwa mchezaji 
kijana wa pili kufunga katika me-
chi tatu mfululizo za ufunguzi wa 
Ligi Kuu England baada ya Robbie 

Fowler kufanya hivyo akiwa na 
Liverpool msimu wa 1994-95.

Ingawa kulikuwa na majadiliano 
na kocha wa timu ya Taifa, Gareth 
Southgate, Solskjaer alikubali 
kwamba uamuzi wa kumuacha 
ulikuwa ni sahihi kwa kijana huyo 
kuendelea kujiimarisha.

“Huyu ni kijana ‘spesho’. Mason 
ni mchezaji ambaye sisi na (South-
gate na yeye mwenyewe) wote tu-
naweza kuona kwamba, atakuwa 
mchezaji mkubwa wa Manchester 
United na England,” alisema Solsk-
jaer akiiambia Sky Sports.

“Bila shaka, anataka kuichezea 
nchi yake, lakini kwa wakati huu, 
nafikiri ni jambo zuri kwake kue-
lekeza zaidi akili yake ya kucheza 
kila siku kwenye klabu. 

Solskjaer: Greenwood 
atatisha sana Man Utd

Usajili wa 
KoUnde Chelsea 

mashaKani
LONDON, England 

M
PANGO wa klabu ya Chel-
sea kunasa saini ya beki 
wa kati wa klabu ya Se-
villa, Jules Kounde upo 

mashakani na hadi jana, Jumatatu 
hakukuwa na makubaliano yaliyo-
fikiwa.

Ikumbukwe kuwa dirisha la usa-
jili wa kipindi cha majira ya joto lina-
fungwa leo, Jumanne saa 5:59 usiku.

Kounde amekuwa lengo la muda 
mrefu la Chelsea msimu huu wakati 
ikitafuta kuongeza beki mwingine 
ambapo klabu hiyo inasemekana 
ilikuwa imekaribia kukamilisha dili 
kwa ada ya pauni milioni 43.

Hata hivyo, ripoti zimedai Sevilla 
imeshikilia msimamo ikitaka pauni 
milioni 68.5, hivyo kuwa kikwazo 
cha uhamisho siku chache kabla ya 
tarehe ya mwisho ya usajili.

Inaaminika kuwa Kounde mwe-
nye umri wa miaka 22, ana nia 
ya kuhamia Chelsea na anataka 
makubaliano yafikiwe haraka iweze-
kenavyo ili kuepuka kinyang’anyiro 
kikubwa siku ya mwisho ya usajili.

Hivyo, Chelsea walikuwa na nafasi 
ya kukamilisha dili hilo jana na leo 
ili kuweza kupata saini ya mchezaji 
huyo.



DamsgaarD agombewa ePL

LIVERPOOL, Leeds na Aston Vila huenda zika-
wasilisha ombi la muda wa lala salama ili kumsajili 
winga wa Denmark, Mikkel Damsgaard, lakini Tot-
tenham imejiondoa katika kivumbi cha kumwania 
mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 21, ambaye 
nyota yake ilionekana wakati wa mashindano ya 
Euro 2020. (La Repubblica via Sport Witness)

mbaPPe njiaPanDa maDriD

KLABu ya Paris St-Germain bado hawajajibu ombi 
la Real Madrid kwa mshambuliaji wa Ufaransa, 
Mbappe mwenye umri wa miaka 22, na klabu hiyo 
ya LaLiga iliweka tarehe ya mwisho ya jana, Ju-
matatu kwa timu hiyo ya Ligue 1 kukubali au kukataa 
ombi hilo. (Marca)

CheLsea mambo magumu

SEVILLA haitakubali ofa ya chini ya euro milioni 
80 kwa beki wa Ufaransa, Jules Kounde. Chelsea im-
ekuwa ikihusishwa na uhamisho wa mchezaji huyo 
mwenye umri wa miaka 22 baada ya kumuuza, Kurt 
Zouma mwenye miaka 26, kwa West Ham. (Marca)

VLasiC akaribia west ham

WEST Ham wanakaribia kufikia makubaliano ya 
kumsajili kwa pauni milioni 25 kiungo wa Croatia, 
Nikola Vlasic mwenye umri wa miaka 23, kutoka 
CSKA Moscow. (Guardian)

jones awaniwa ViLLa

ASTON Villa wanaandaa ofa ya pauni milioni 15 
kwa ajili ya kiungo wa kati wa Liverpool na England, 
Curtis Jones mwenye umri wa miaka 20, ambaye 
bado hajaonekana katika kikosi cha ‘Wekundu’ hao 
msimu huu. (Sun)

james agombewa engLanD

EVERTON, Brighton, Leeds na Crystal Palace zote 
zipo kwenye mbio za kumsajili winga wa Manches-
ter United na Wales, Daniel James mwenye umri wa 
miaka 23, ambaye yuko huru kuondoka Old Trafford 
huku mshambuliaji wa Ureno mwenye umri wa 
miaka 36, Cristiano Ronaldo akiwa tayari amewasili 
kutoka Juventus. (Star)

ronDon anukia eVerton

EVERTON wako kwenye mazungumzo juu ya 
makubaliano ya kumsajili mshambuliaji wa Ven-
ezuela, Salomon Rondon, 31, kutoka Dalian Profes-
sional ya China. Rafael Benitez, kocha wa ‘Toffees’ 
hao alimsimamia kijana huyo mwenye umri wa 
miaka 31 nchini China na kule Newcastle. (Sky 
Sports)

Deeney kuuzwa

KLABU ya Watford inafanya mazungumzo na Bir-
mingham juu ya kumuuza nahodha wa klabu hiyo, 
Troy Deeney, 33. (Athletic)

Praet atakiwa torino

TORINO wanataka kumsajili kwa mkopo kiungo 
wa Leicester na Ubelgiji, Dennis Praet, 27. (Tut-
tomercatoweb, via Sport Witness)

zisikuPite

haba
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DonDoo za soka 
MAGAZETI YA ULAYA

PARIS, Ufaransa

M
AURICIO Pochettino 
amebainisha namna 
gani mchango wa Li-
onel Messi tayari ume-

kuwa na manufaa kwa wachezaji 
wenzake wa Paris Saint-Germain 
baada ya nyota huyo mpya 
kucheza mchezo wake wa kwanza 
na klabu hiyo.

Messi aliingia katika dakika 
ya 66 wakati PSG wakiibuka na 
ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya 
Reims Jumapili, akichukua nafasi ya 
mchezaji mwenzake wa zamani wa 
Barcelona, Neymar katika mchezo 

huo wa Ligi Kuu Ufaransa.
Alitoa pasi zilizokamilika 

20 kati ya 21 na pia alifany-
iwa faulo mara tatu, na

 mshindi huyo mara sita wa
 Ballon d’Or alipata mapoke-

zi ya aina yake wakati aki-
ingia uwanjani kwa kushan-

giliwa na mashabiki wa
 timu zote mbili.

Pochettino aliridhika kuona 
kwamba, raia mwenzake huyo wa 
Argentina kwa haraka amezoea 
soka la Ufaransa, akibainisha uwe-
zo wa mchezaji huyo mwenye umri 
wa miaka 34, ulivyoamsha hamasa 
kwa wachezaji wenzake.

“Ameleta kitu kikubwa kwa timu. 
Ni muhimu kuanza vizuri kwa 
upande wake,” alisema kocha huyo 
wa PSG baada ya Messi kucheza 
mechi yake ya kwanza.

“Alikuwa na furaha na 
alionekana kujichanganya vizuri 
na kundi la wachezaji wenzake. 
Lilikuwa jambo zuri na kwa hakika 
naamini mambo mazuri zaidi 
yataendelea.

“Kukaribishwa kwake kulikuwa 
kuzuri zaidi na tuliona mashabiki 
wa timu zote walionekana kuwa 
nashauku kubwa ya kutaka kum-
wona hasa wale wa Reims. Messi 
alikuwa na furaha kubwa.”

    Ameleta kitu kikubwa kwa timu, ni muhimu 
kuanza vizuri kwa upande wake na alikuwa...

habari miChezo
Jumanne Agosti 31, 2021

Mwanzo wa Messi PsG 
waMkuna Pochettino



Na Somoe Ng’itu, NAIROBI 

W
AWAKILISHI wa Tanzania 
Bara katika mashindano ya 
kusaka nafasi ya kushiriki 
fainali za Ligi ya Mabingwa 

Afrika kwa Wanawake, Simba Queens, 
wamesema watahakikisha wanacheza 
katika kiwango cha juu kwenye mechi 
yao dhidi ya Lady Doves FC, ili kujiweka 
kwenye nafasi nzuri ya kusonga mbele 
katika michuano hiyo.

Lady Doves inaongoza katika
 Kundi A ikiwa na idadi kubwa

 ya mabao ya kufunga, lakini
 ina pointi tatu sawa na Simba

 Queens iliyoshinda magoli 4-1
 kwenye mchezo wao wa kwan-

za wakati wapinzani wao hao
 wenyewe walishinda 6-0.

Akizungumza na gazeti hili jana, Kocha 
Mkuu wa Simba Queens, Hababuu Ali, 
alisema wamejipanga kupambana katika 
mchezo huo, ili kujiweka kwenye nafasi 
nzuri ya kutinga hatua ya nusu fainali.

Hababuu alisema kila mechi kwao ni 
sawa na fainali na wameshawaona Lady 
Doves, hivyo wanafahamu ubora na ud-
haifu wa wapinzani wao hao ulipo.

“Ni mechi ngumu, tumejipanga ku-
hakikisha tunashinda na kurahisisha sa-
fari yetu kabla ya kushuka tena uwanjani 
kumalizia mechi za hatua ya makundi, 
tunajua hakuna mechi rahisi kwenye mi-
chuano hii,” alisema Hababuu.

Golikipa wa timu hiyo, Gelwa Migom-
ba, alisema wamejipanga vizuri na ma-
kocha wao wamerekebisha makosa yali-
yoonekana katika mchezo wa kwanza.

“Tumepata nafasi ya kurekebisha pale 
tulipokosea katika mechi ya kwanza, ha-

tutaki kuona tunaruhusu tena bao katika 
lango letu, tunajua timu zote zilizokuja 
hapa ni nzuri kwa sababu walipambana 
kwao na kutwaa ubingwa, tuko tayari 
kwa mapambano na kuipeperusha vema 
klabu yetu,” alisema Gelwa.

Aliongeza wachezaji wote wana ndoto 
ya kwenda kucheza fainali za michuano 
hiyo zitakazochezwa baadaye mwaka 
huu nchini Misri.

Mechi nyingine ya Kundi A itakayoche-
zwa leo itakuwa ni kati ya Mabingwa wa 
Ligi Kuu ya Wanawake Burundi, PVP FC 
dhidi ya FAD kutoka Djibouti.

Timu mbili zitakazofanya vizuri kutoka 
katika kila Kundi zitatinga hatua ya nusu 
fainali na bingwa wa michuano hiyo ata-
kayepatikana Septemba 9, mwaka huu, 
atauwakilisha Ukanda wa Afrika Mashari-
ki na Kati (CECAFA), kwenye fainali za 
Ligi ya Mabingwa Afrika. 

Simba QueenS kuwaSha 
moto tena leo tiketi CaF

habari michezo
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Na Tunu Hassan (TUDARCo)

MBUNGE wa Kinondoni, Abbas 
Tarimba, ambaye ni Mkurugenzi 
wa Uendeshaji wa SportPesa Tan-
zania na mwanachama wa klabu 
ya Yanga, amesema kwa kiwan-
go ilichoonyesha timu hiyo juzi 
dhidi ya Zanaco ya Zambia, ana 
matumaini itafanya vizuri katika 
mashindano yajayo.

Akizungumza na mwandishi 
wetu baada ya mechi hiyo juzi, 
Tarimba alisema licha ya Yanga 

kupoteza, kwa mabao 2-1, uwezo 
ulioonyeshwa na wachezaji wao 
unatia matumaini kwa timu hiyo 
kuwa tishio zaidi msimu ujao 
wa Ligi Kuu Tanzania Bara na 
mashindano ya kimataifa.

“Timu bado haijapata muun-
ganiko, lakini tumeona uwezo 
wa wachezaji mmoja mmoja, 
cha zaidi wanatakiwa kukaa na 
kupata mazoezi, lakini nataka 
niwahakikishie Wanayanga hii 
timu inaenda kuwa tishio zaidi na 
moto wa kuotea mbali,”alisema 

Tarimba
Katika mechi hiyo ambayo 

ilikuwa maalum kwa ajili ya 
kuhitimisha Wiki ya Mwanachi, 
mashabiki wa Yanga walijitokeza 
kwa wingi kwenye mchezo huo 
uliopigwa Uwanja wa Benjamin 
Mkapa, ambao huchukua watu 
60,000, jambo ambalo Tarimba 
alisema kibiashara klabu hiyo im-
eitendea haki SportPesa ambao 
ni wadhamini wao.

Tarimba alisema: “Hatuwezi 
kuiacha Yanga na hatuwezi ku-

ziacha timu nyingine ambazo tu-
nazidhamini. Yanga tumebakiza 
muda wa mwaka mmoja kwa 
maana ya msimu, hivyo tutapata 
muda wa kuzungumza nao na 
tumeshaonyesha nia ya sisi ku-
taka kuendelea nao.”

Kwa upande wa mchezaji wa 
zamani wa Yanga na timu ya Taifa 
ya Tanzania, ‘Taifa stars’, Bakari 
Malima ‘Jembe Ulaya’, alisema 
kikubwa alichokuwa akikiangalia 
mwalimu ni mpangilio wa kikosi 
cha kwanza na si matokeo.

“Unajua katika michezo kama 
hii ya kirafiki na ukiangalia 
wachezaji wengi ni wageni inaku-
wa ni vizuri zaidi kama timu iki-
poteza maana watu wataanza 
kujipanga mapema. Kama hivi 
mwalimu amewapa nafasi 
wachezaji wengi katika kutafuta 
kikosi cha kwanza, kwa hiyo mch-
ezo kama huu unampa mwalimu 
mipango katika michuano ya ki-
mataifa na kwenye ligi, tofauti na 
kama wangeshinda, wangebwete-
ka,” alisema Malima.

Tarimba: Yanga hii itakuwa moto msimu huu

Naibu Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dk. Tulia Akson (katikati), akiwa pamoja na Mkurugenzi wa 
Kliniki ya Doctor’s Plaza, Sophia Byanaku (aliyevaa gauni la njano), Mkurugenzi Mtendaji wa Taasisi ya Moyo ya Jakaya 
Kikwete (watatu kushoto) pamoja na timu ya madaktari bingwa baada ya kukamilika kwa semina ya afya kwa wanawake 
iliyoandaliwa na Kliniki ya Doctor’s Plaza, iliyofanyika jijini Dar es Salaam hivi karibuni. NA MPIGAPICHA WETU

Na Mwandishi Wetu, KIGOMA

WAZIRI wa Maliasili na Utalii, 
Dk. Damas Ndumbaro (pichani), 
anatarajiwa kuzindua mbio za 
Sokwe Jumamosi wiki hii mkoani 
Kigoma. 

Mratibu wa Mbio za Sokwe 
(Chimpanzee Half Marathon), 
Beltila Kaphipa, akizungumza 
na waandishi wa habari mkoani 
Kigoma jana, alisema sababu ya 
kuandaa mbio hizo ni kuwavuta 

watu wengi kuona 
maisha ya Sokwe 
yenye mafunzo 
mengi.

Beltila ambaye 
pia ni Mkuru-
genzi wa taasisi 
ya Mama Africa 
TZ Vision Sports, 

alisema kuwapo kwa mbio hizo 
pia kutatangaza utalii wa ndani.

“Kiu yangu ni kuona utalii na 
vivutio vingi vilivyopo Mkoa 
wa Kigoma hasa Sokwe waliopo 
Hifadhi ya Taifa ya Gombe na 
Mahale Mountains, unatangazwa 
kwa kasi, ili kuitangaza Tanzania 
kimataifa na kuvutia watalii,” 
alisema Kaphipa.

Alieleza kuwa mbio hizo zi-
taanzia katika Uwanja wa Com-
munity Centre uliopo Mwanga, 
washiriki wote watapewa medali 
na fulana na ada ya usajili ikiwa 
ni Sh. 20,000.  

Aidha, aliwataka Watanzania 
kuthamini rasilimali walizonazo 
kwa kuzitangaza, ili wageni 
wawe na taarifa sahihi juu ya vi-
vutio vya utalii vilivyopo nchini.

Itakumbukwa Tanzania im-
ekuwa mstari wa mbele katika 
sekta ya utalii, ambayo pia ndiyo 
sekta inayochangia fedha nyingi 
kwenye mapato ya nchi. 

Kupitia michezo kunaweza 
kuchochea ongezeko la watalii, 
pia wananchi kujifunza masu-
ala mbalimbali juu ya tabia za 
wanyamapori.

Ndumbaro 
kuzindua mbio 
za Sokwe 
Jumamosi

WIKI YETU...
AFYA MBELE...
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Simba: Ngoma ya 
wakubwa Sept. 19
Na Adam Fungamwango

KLABU ya Simba im-
ewataka wanachama na 
mashabiki wao kukaa 
mkao wa kula kushuhudia 
tamasha la Simba Day am-
balo halijawahi kutokea, 
huku ikieleza matamasha 
mengine ambayo yame-
fanyika msimu huu ni 
sawa na ‘kitchen party’, 
na kwamba harusi rasmi 
ni Septemba 19, mwaka 
huu.

Kaimu Ofisa Habari 
wa Simba, Ezekiel Kam-

waga, alisema Septemba 
19, watafanya tamasha la 
wakubwa, baada ya wato-
to kutangulia na kumaliza 
shughuli yao.

Ingawa hakutaja jina, 
lakini juzi, klabu ya Yanga 
ilifanya tamasha kubwa 
kwenye kilele cha Wiki ya 
Mwananchi, Uwanja wa 
Benjamin Mkapa, ambapo 
lilipambwa na burudani 
mbalimbali za wasanii, 
wanamuziki na mechi za 
mpira wa miguu.

“Wanachama na 

mashabiki wa Simba sasa 
wakae mkao wa kula. 
Ngoma za watoto zimei-
sha. Yaliyofanyika juzi 
yalikuwa ni kama ‘kitchen 
party’ tu, harusi yenyewe 
itakuwa Septemba 19. Ndi-
yo sasa itakuwa shughuli 
ya wakubwa,” alisema 
Kamwaga.

Kuhusu maandalizi ya 
timu, alisema kuwa baada 
ya kuwasili nchini Juma-
mosi, wachezaji wa timu 
hiyo walipewa mapumziko, 
ambapo watakutana tena 
kufanya maandalizi men-
gine ya awamu ya pili.

“Tunashukuru awamu ya 
kwanza ya maandalizi ime-
malizika, kuna mapumziko 
ya siku mbili tatu, baada 
ya hapo tutapokea ratiba 
ya mwalimu Didier Gomes 
na tutaitangaza, ila kutaku-
wa na awamu ya pili ya 
maandalizi,” alisema.

Kamwaga alisema mpaka 
jana wakati dirisha la 
usajili lilikuwa linafungwa 
saa sita usiku alikuwa 
bado hajapata jina lolote la 
mchezaji mpya.

UKUrasa  22
Mwanzo wa Messi PSG wamkuna Pochettino

Adam Fungamwango na Saada Akida

P
AMOJA na kushinda mabao 2-1 dhi-
di ya Yanga juzi, Kocha Mkuu wa 
Zanaco ya Zambia, Kelvin Kaindu, 
amewachambua wapinzani wao 

hao, huku akielezea namna Jesus Moloko 
alivyokuwa hatari zaidi kwa kikosi chake.

Akizungumza baada ya 
mechi hiyo ya kuhitimisha 

Kilele cha Wiki ya Mwa-
nanchi katika Uwanja wa 

Benjamin Mkapa kwa mch-
ezo huo wa kirafiki, Laindu
 alisema Yanga ilicheza vi-

zuri zaidi kipindi cha kwanza
 na hasa ikimtumia Moloko

 ambaye alikuwa hatari zaidi
 na kuwasumbua hadi walim-
pofanyia maarifa kipindi cha

 pili.
“Yanga wasihuzunike kwa kupoteza 

mechi hii. Wana timu nzuri. Walipoteza 

     Aeleza ubora wa Moloko huku Makambo naye 
akitoa ujumbe mzito kwa mashabiki  akiwataka...

Kocha Zanaco aichambua Yanga

Beki wa Kulia wa Yanga, Shaban Djuma, akipiga hesabu ya kumtoka mchezaji wa Zanaco FC 
ya Zambia katika mchezo wa kirafiki uliopigwa Uwanja wa Benjamini Mkapa jijini Dar es 
Salaam juzi, wakati wa kuadhimisha Kilele cha Wiki ya Mwananchi. Zanaco ilishinda mabao 
2-1. PICHA: JUMANNE JUMA

UTAPISHA AU?...

nafasi mbili za wazi, ambazo zingeweza 
kubadilisha matokeo. Kipindi cha kwan-
za walikuwa vizuri sana na hasa yule 
mchezaji wao namba 12 [Moloko], akiwa 
ni hatari sana kwetu, alikuwa na kasi, 
hadi tulimpomfanyia maarifa kipindi 
cha pili na kumdhibiti, ndiyo tukapumua 
na kuanza kupandisha mashambulizi,” 
alisema kocha huyo.

 Kwa upande wa Kocha Mkuu wa 
Yanga, Nasreddine Nabi, alisema licha 
ya kikosi chake kuonyesha kiwango ki-
zuri, bado anahitaji muda wa kuendelea 
kukinoa na kutengeneza muunganiko wa 
wachezaji wake kuelekea msimu mpya 
wa Ligi Kuu Tanzania Bara na michuano 
ya kimataifa.

Nabi alisema usajili umefanyika vizuri, 
lakini anahitaji kupata muda wa kuan-
daa, kuwaanda wachezaji wake vizuri, 
kwa sababu wachezaji wake wanakosa 

muunganiko.
Alisema kutokana na usajili mzuri uli-

ofanywa msimu huu anaamini wataka-
popata muunganiko watakuwa na timu 
tishio na kufanya vizuri kwenye michua-
no ya ndani na nje.

“Wachezaji wamepambana na wameo-
nyesha uwezo mkubwa, Zanaco wali-
kuwa fiti na muunganiko mkubwa zaidi 
yetu, wachezaji wangu wanahitaji muda 
wa kuungana na kukijenga kikosi imara 
na ushindani mkubwa,” alisema Nabi.

Naye mshambuliaji aliyefunga bao la 
Yanga, Heritier Makambo, alisema baada 
ya kufungua akaunti yake ya mabao 
sasa ndio kwanza kazi imeanza na yuko 
tayari, kwa ajili ya mechi za kimataifa.

Alisema kwa upande wake anapam-
bana kuhakikisha anaendelea alipoishia 
katika kufumani nyavu katika michezo 
itakayokuwa mbele yao ikiwamo mechi 

yao ya kimataifa dhidi ya Rivers United 
ya Nigeria.

“Hatujawa na muunganiko mzuri kwa 
sababu hatujakaa pamoja kwa muda 
mrefu, kila siku zinavyozidi tunaweza 
kuwa bora zaidi na kufanya vizuri katika 
michezo iliyopo mbele yetu,” alisema 
Makambo.

Kuhusu beki Shaban Djuma ambaye 
hakumaliza mchezo huo, Daktari wa 
Yanga, Shecky Mngazija, aliwaondoa 
hofu mashabiki wa timu hiyo na kueleza 
yuko fiti.

Katika mechi hiyo ya kuhitimisha ta-
masha hilo, Yanga ilichapwa mabao 2-1, 
ikitangulia kufunga kupitia kwa Heri-
tier Makambo dakika ya 30, lakini Hakim 
Mumba na Kelvin Kapumbu walitia doa 
sherehe hiyo.
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